



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ศบค.ชุดเล็กเสนอเคาะ
41จังหวัด
ปิดสถานบริการ**

คลังเตอร์ทองหล่อพุ่ง
ยอดติดเชื้ออีก405ราย
ทวันสงกรานต์แค่-ทนี่น
พบผู้ว่ารถไฟ-ศาลบาย
นาคานเตียรี่ซักก็สยาม
ให้เปิดใหม่โลม้ตัวจริง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวันสงกรานต์นี้ ยอด
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจพุ่งหลักหมื่น ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สปก.ชุดเล็ก ☆ ต่อจากหน้า 1

คลัสเตอร์คริสตัลลานนท์ของห้อง ทำโควิดตามหนักทั่วประเทศ ชนิดยังไม่หยุดจุดไม่พอ กลุ่มนักเที่ยวจากหลายจังหวัดเข้ารวมหาความสำราญในสถานบันเทิงชื่อดัง แล้วนำเชื้อกลับไปติดคนในจังหวัด จนอ่วมร้อยไปตมๆกัน "หมอมง" เผยไวรัสตัวร้ายมีต้นตอมาจากประเทศกัมพูชา สปก.ชุดเล็กถึงเปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด มีนเชื้อ โควิดสายพันธุ์อังกฤษ โผล่ในไทย ส่วนยอดติดเชื้อใหม่ในไทยพุ่ง 405 คน "ศักดิ์สยาม" โชว์ภาพจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์กินได้ ใช้ไม่มีผู้ว่าการการรถไฟฟลายติดโควิดตามไปด้วย มาตามเตียบเราแจ้งศักดิ์สยามเปิดใหม่ไลน์ตัวจริง หมอศิริราช-รามาดิดเชื้อ ลักกักตัวตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี หลังมีร่อง ผก.ป. ไปเที่ยวชมคอนเสิร์ตที่หัวหินแล้วติดเชื้อโควิด ด้านโรงพักรัตนนิเบศร์ต้องครบแจ้งความ หลังมีตำรวจไปเที่ยวคริสต์กาลานซ์แล้วติดเชื้อมาเช่นกัน ผก.ต้องเรียกลูกน้องตรวจหาเชื้อ โกลาหล วงการบันเทิงก็ไม่น้อยหน้า คิวรายันักแสดงเรียงแถวตรวจหาเชื้อ

ยังเป็นประเด็นฮือฮาในสังคมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยรอบ 3 ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้และถือว่าเป็นรอบที่มีความรุนแรงกว่าการระบาดใน 2 ครั้งที่ผ่านมาเพราะเชื้อมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มก้อนหลักๆ ทั้งจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงระดับหรูหรือช้อปปิ้งย่านทองหล่อ สถานบันเทิงที่ จ.เชียงใหม่ และจากงานปาร์ตี้ที่ภูเก็ต

★ "ลู่วิ่ง" ป้อง "ศักดิ์สยาม"

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเช้าวันที่ 8 เม.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเสียงวิจารณ์กรณีรัฐมนตรีติดเชื้อโควิดแล้วไม่เปิดใหม่ไลน์ว่า ไม่มี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม บอกว่าติดจากลูกน้องคนใกล้ชิด หน้าห้องต้องตามใหม่ไลน์อะไรทำไม่ได้ไปไหนแต่ไปประชุมเมื่อถามว่าสังคมต้องการให้เปิดเผยใหม่ไลน์และการใช้แอปไทยชนะ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ใหม่ไลน์เขาก็เปิดแล้วจะไปประชุมที่ไหนอ่านดูเขาก็มีความจริงใจอยู่แล้วที่จะเปิดเผย

★ นายกษัตริย์แล้วตั้ง รพ.สนาม

เมื่อถามว่าโฆษกกระทรวงสาธารณสุขจะมาจากการไปเที่ยวสถานบันเทิง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โฆษกชุดเชื้อได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนเขียนเมื่อถามว่านายวิทยุภรณ์ กมลวิสิษฐ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ระบุว่าคริสต์คลับเป็นสถานที่ที่อุทยานของรัฐมนตรีเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้า 2 พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ เชื้อจากที่รัฐมนตรีทำนุพล เมื่อถามถึงความพร้อมในการตั้งโรงพยาบาลสนามในกทม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นายกษัตริย์แล้วส่วนเรื่องพื้นที่ทางกระทรวงกลาโหมจะไปดูเพราะเป็นผู้รับผิดชอบในการในเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงชาติเตรียมการไปแล้ว

★ "บักปอก" ยันไม่ปิดประเทศ

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่นายกฯมอบอำนาจ

ให้ผวจ.ตัดสินใจออกมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิดในพื้นที่เองเพราะสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นตัวชี้วัดการมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างไร คำนี้ถึงผลกระทบด้านอื่นด้วย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องถือความประเทศ ถ้าทุกคนป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด การระบาดสามารถควบคุมได้ถ้าทุกคนใช้ระบบดูแลตัวเอง สิ่งอื่นไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดส่งผลต่อเศรษฐกิจ ส่วนแผนการเปิดประเทศนำร่องพื้นที่ จ.ภูเก็ตในวันที่ 1 ก.ค. จะมีการทบทวนหรือไม่ ยังไม่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา สภค.และ ครม.จะมาพิจารณาร่วมกัน

★ ติดเชื้อไทยพุ่งแล้ว 405 ราย

เวลา 8.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โยเมก สภค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 8 เม.ย. ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย ติดเชื้อในประเทศ 391 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 197 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 194 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 30,310 ราย ผู้เสียชีวิตยังคงที่ 95 ราย

★ คลัสเตอร์คริสตัลลานนท์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในกทม. มี 95 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 48 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 47 ราย หากดูกราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนตามความเสี่ยง จะเห็นว่าการติดเชื้อในสถานบันเทิงในพื้นที่กทม. ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่เคยมีมาแล้วช่วงต้นปี 64 ในสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้า ครั้งนี้มาอีกกลุ่มที่ย่านทองหล่อ เหตุที่ยอดพุ่งสูงเพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่เปิด มิดชิดอับ ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ข้อมูลจากสำนักอนามัย กทม. ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.จนถึงปัจจุบัน ที่มีการเปิดสถานบันเทิงต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เข้าไปเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ใน 8 เขต ประกอบด้วย เขตวัฒนา 9 แห่ง บางแค 1 แห่ง ภาษีเจริญ 1 แห่ง ลาดพร้าว 2 แห่ง ห้วยขวาง 4 แห่ง ดินแดง 1 แห่ง รังทองหลาง 2 แห่ง บางกะปิ 1 แห่ง ข้อสังเกตของการระบาดรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นสถานบริการในรูปแบบสถานบันเทิงที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่หูดูดีเน้นลูกค้าที่มีระดับ ราคาแพง ลูกค้าเมมเบอร์เป็นหลัก มีเตียงนั่งรถจักรยานที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมีร้านประเภทเดียวกันตั้งอยู่ติดกัน

★ ใช้จ่ายแรงเฉพาะที่แพร่

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เช้าวันที่ 8 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (อีโอซี) กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเรื่องการปรับระดับหรือปรับสีพื้นที่ที่จะเสนอ สภค.ชุดเล็กว่า ไม่มีการปรับสีพื้นที่เพราะจะกระทบต่อการวางแผนการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากขณะนี้เป็นเรื่องสถานบันเทิงเท่านั้น มาตรการในช่วงสงกรานต์จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลจนถึงวันที่ 7 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องสถานบันเทิงเพียง 20 จังหวัด

และ 504 ราย ได้ออกมาตรการไปกระทบต่อคนเรือนล้านคนไม่แพร่ ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆ การใช้จ่ายแรงกวาดไปทั้งหมดไม่เหมาะสม ผอ.สภค.จึงมอบหมายให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พุดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอแนวทางการให้ยาเฉพาะจุดที่มีปัญหาเฉพาะเจาะจงลงไป ให้กระทรวงสาธารณสุขทำเสนอขึ้นมา

★ สภค.รณดีให้จังหวัดใช้ดุลพินิจ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการจัดการช่วงสงกรานต์ การจัดการที่ตรงหน้าพระรัตน ขอรพ.ใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัดยังไปได้ทุกที่ แต่มีข้อห่วงใยให้ทุกคนยึดถือมาตรการป้องกันโควิด-19 บุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการพบปะผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่แคบ ย้ำว่าปีนี้งดการสาดน้ำสงกรานต์ คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โพล ประเพณี ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

★ จ่อปิดสถานบันเทิง 41 จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในที่ประชุม สภค.ชุดเล็ก อีโอซีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแนวทางการผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ.และ รว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.สภค. ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานที่บริการ สถานบันเทิง ทั้บ บาร์ คาราโอเกะ ออบ อบ นวด อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์คลัสเตอร์จะเข้าสู่ที่ประชุม สภค.ชุดเล็กวันที่ 9 เม.ย. เพื่อพิจารณาและเสนอ ผอ.สภค. มาตราการนี้จะใช้กับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงและจังหวัดใหญ่ที่เป็นทางผ่าน มีสถานบันเทิงจำนวนมากรวม 41 จังหวัด มี กทม. ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี จะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุรธานี บุรีรัมย์ เลย เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการพิจารณาเบื้องต้นเอา มา พุดก่อนเพื่อให้ 41 จังหวัดได้เตรียมการล่วงหน้า

★ พื้นมาตรการทำงานที่บ้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ผอ.สภค.ยังให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดแนวทางเวิร์กฟรอม โฮม ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้พิจารณาแนวทางดังกล่าวด้วยเพื่อลดปริมาณผู้ปฏิบัติงาน ลดการเดินทางและยังขอความร่วมมือสถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดกิจการให้เพิ่มความเข้มงวดหรืออาจจะพิจารณาหยุดด้วยความสมัครใจ ขอให้ประชาชนร่วมมือต่อการป้องกันโควิด-19



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

แต่ ข้าราชการ ไปตรวจหาเชื้อ กักตัว 14 วัน ณ ที่พัก
จะ ทั้งนี้ ทั่วประเทศ 68 ประกอบด้วย ทหาร 94 นาย
ตیب ตำรวจ 9 นาย ขรก.พลเรือน 77 คน พนง.รัฐวิสาหกิจ
รม องค์การอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจ
บุคคลทั่วไป 68 คน จากมิตรประเทศอีก 7 คน จาก
บุคคลต่างไป 68 คน จากมิตรประเทศอีก 7 คน จาก
ยๆ กัมพูชา อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ปากีสถาน และเวียดนาม ทั้งนี้ ในจำนวนนักศึกษา
วปอ.ที่ต้องกักตัว มีนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

★ ตั้ง รพ.สนามกว่า 3 พันเตียง

ในส่วนการสร้าง รพ.สนาม พล.ท.คงชีพ
ย ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า
ย ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมของ
7 โรงพยาบาลสนาม ตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์
ย จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เพื่อรองรับ
ย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่พบผู้ติดเชื้อ
ย จำนวนขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันจัดเตรียมพื้นที่หน่วยทหาร
ย จำนวน 10 แห่ง พร้อมบุคลากรแพทย์ทหาร จัดตั้งเป็น
ย โรงพยาบาลสนามกว่า 8,000 เตียง ใน กทม. และ
ย ปริมณฑล ทั้งนี้ ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม
ย เพื่อพัฒนาหน่วยทหารให้เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาล
ย สนาม รองรับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงและขยายตัว
ย เป็นวงกว้างขึ้นต่อไป ขณะที่นายอัศวิน ขวัญเมือง
ย ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาล
ย สนามใน กทม. มีหลายแห่ง เช่น รพ.ราชพิพัฒน์
ย ย่านพุทธมณฑลสาย 3 และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
ย บางขุนเทียน ของสำนักการแพทย์ กทม.

★ วันสงกรานต์พุ่งหลักหมื่น

วันเดียวกันในการแถลงข่าวมาตรการรองรับ
เทศกาลสงกรานต์ 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่า การระบาดกลุ่มก้อนสถานบันเทิงคล้าย
ระยะแรกปี 63 ครั้งนั้นเจอเคสน้อย ส่วนที่สมุทรสาคร
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งควบคุมได้ไม่ยากนัก เพราะมี
ลักษณะเป็นจอมปลวกที่ตีกรอบได้ แต่การระบาด
ในสถานบันเทิงรอบนี้ถือว่าควบคุมยากที่สุดเพราะ
จับได้ยาก จับไม่อยู่ กรณีที่กระจายไปในต่างจังหวัด
ตอนนั้นเชื่อว่าจังหวัดจะควบคุมอยู่ คาดว่าจะใช้เวลา
ควบคุมราว 1-2 เดือน ที่น่าห่วงคือกรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่ับมาตรการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมเบื้องต้น
แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น
คาดการณ์ช่วงสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อเป็นหลักหมื่น
จึงต้องมีมาตรการให้ประชาชนป้องกันตนเองและ
ต้องประเมินสถานการณ์อีก สัปดาห์ว่าจะยกระดับ
มาตรการต่างๆหรือไม่

★ วัคซีนยังฉีดต่อ-WHO ยังไม่ห้าม

ขณะที่ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ กล่าวว่า การผลิตวัคซีนแอสตราเซนeca

โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์มีความคืบหน้ามาก
ขณะนี้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพ
ที่ประเทศสกอตแลนด์และสหรัฐอเมริกา จะทราบผล
กลางเดือนเม.ย. และส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตามแผน ส่วนการรายงานการทบทวนด้านความ
ปลอดภัยของหน่วยงานกำกับด้านยาและผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
กรณีเกิดภาวะลิ่มเลือดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
ของผู้รับวัคซีนแอสตราเซนeca ทั้ง 2 หน่วยงาน
สรุปว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นน้อยมากในอัตรา
2-4 ต่อล้านการฉีด และจะแปรผันตามเชื้อชาติ
โดยคนไทยและคนไทยมีภาวะการเกิดลิ่มเลือดค
ต่ำกว่าคนยุโรป คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก
ยังไม่มีข้อแนะนำให้หยุดฉีดส่วนวัคซีนซิโนแวคมี
การฉีดในจีนแล้ว 50 ล้านโดส ไม่พบรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

★ “ศักดิ์สยาม” เอาผิดคนโพสต์จลา

กว่าวันที่ 8 เม.ย. นายทิวาการกระสัง ได้รับมอบ
อำนาจจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เข้าแจ้งความกับ
ร.ต.อ.ประจักษ์คำนาคอง.สว.(สอบสวน)สนมเมืองปริรัมย์
ผู้ใช้ทวีตเตอร์รายหนึ่ง และผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
กรณีโพสต์ภาพบุคคลหนึ่งถือโทรศัพท์มือถืออยู่ใน
สถานบันเทิง พร้อมข้อความเพื่อให้เข้าใจว่าบุคคล
ดังกล่าวคือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส่วนรายหลังนำภาพ
ของนายศักดิ์สยามมาโพสต์เปรียบเทียบเพื่อยืนยันว่า
บุคคลในภาพคือนายศักดิ์สยาม ซึ่งไม่เป็นความจริง
ทำให้บุคคลอื่นที่ไม่ทราบความจริงเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้ว
ติดโควิด-19 ทำให้นายศักดิ์สยามได้รับความเสียหาย
เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความ
อับอาย ขอให้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำการดังกล่าว
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 6 วรรคแรก

★ บี รมต.ปิดใหม่ไลน์ต้องลาออก

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล ทวิตข้อความว่า แสดงความเห็นกรณี
ที่หลายฝ่ายอยากให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคม เปิดใหม่ไลน์ก่อนรู้ผลคดีเชื้อโควิด-19 ว่า
จริงๆเป็นโอกาสดีมากที่รัฐบาจะแสดงประโยชน์
ของแอปฯไทยชนะต่างๆคือดึงข้อมูลใหม่ไลน์ของทั้ง
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด และนายศักดิ์สยามเช็กร
ผ่านไทยชนะมาแสดงให้เห็นประชาชนจะเห็นประโยชน์
ของไทยชนะในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านม
นายกฯใช้แค่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินบังคับใช้กับประชาชน
ถึงเวลาแล้วที่ว่าจะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินบังคับให้ รมว.
คมนาคมเปิดใหม่ไลน์การติดเชื้อไม่ใช่ความผิดแต่
ถ้าหากนายศักดิ์สยามปิดใหม่ไลน์หรือไม่ยอมให้
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนถึงจะเป็นความผิดและควร
จะต้องลาออก



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

สปก.ชุดเล็ก ☆ ต่อจากหน้า 11

★ “มาดามเตียร์” ไล่บี้ด้วย

ทางด้าน น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ โศดท์เฟซบุ๊กยักษ์ชื่อเรียกชื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 เปิดโจมตีอย่างละเอียดว่า โควิด-19 ไม่มีใครอยากให้เกิดและไม่ใช่ว่าความผิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะรัฐมนตรี อธิบดี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐหรือเอกชน บุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดของสังคมควรเปิดเผยใหม่โดยโปร่งใสโดยละเอียดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ทุกคนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่ควรมือกัสิทธิ์ไหนได้รับการยกเว้น เพื่อรักษาเจตนารมณ์กฎหมายในการควบคุมการระบาด วันนี้สื่อปดคารา ประชาชนทั่วไป เมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อต่างเปิดเผยใหม่เสียโดยละเอียดด้วยจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมติดแฮชแท็ก #ไม่เปิดเผยใหม่! โทษถึงติดคุก

★ ส.ส.ละเชิงเทราก็ติดเชื้อ

ที่ จ.ละเชิงเทรา นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ละเชิงเทรา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ก็ติดเชื้อโควิด และประกาศทางเฟซบุ๊ก โดยสันนิษฐานว่าอาจติดเชื้อจากการกินอาหารร่วมกับเพื่อน นอกจากนี้ นายวัชรระ ปิ่นเจริญ หรือกัปตันโป๊ อดีตกัปตันเครื่องบิน ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองละเชิงเทราก็โศดท์เฟซบุ๊กระบุว่าพบเชื้อโควิด-19 โดยการสอบสวนโรคพบนายวัชรระน่าจะได้รับเชื้อจากร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเอกมัย

★ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรด้วย

ที่ จ.เพชรบุรี พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี มีคำสั่งให้ตำรวจของ สภ.เมืองเพชรบุรี กักตัว 14 วันที่บ้านพัก หลังจาก พ.ต.ท.ปฏิวัติ วิเชียร รอง ผกก.ป. ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ รพ. เมื่อวันที่ 7 เม.ย.แล้วผลพบเชื้อโดยมีมีไลน์ไปเที่ยวร้านมายา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อคืนวันที่ ๓๐ มี.ค.

★ ปิดโรงพักรัตนนิลเบศรี

ที่ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.เมฆนรินทร์ นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนนิลเบศรี แจ้งให้ตำรวจ สภ.รัตนนิลเบศรี กว่า 100 นาย มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 อย่างเร่งด่วน หลังพบมีตำรวจในโรงพักนายหนึ่งไปเที่ยวคริสต์-

เดานซ์ที่ทองหล่อ แล้วติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงพัก สภ.รัตนนิลเบศรี ต้องปิดโรงพักให้บริการชั่วคราว ป้องกันการแพร่เชื้อ ขณะที่เย็นวันที่ 8 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัด ๓๘ ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งโดยตรง 26 ราย เป็นหญิง 20 ราย ชาย 18 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่เป็นสามีภรรยาและไม่ยอมเปิดเผยใหม่ไลน์ ได้ยอมเปิดเผยใหม่ไลน์แล้ว

★ ตร.ทองหล่อติด 11 รายกักตัว 25 คน

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบ.ช.น. ในฐานะโฆษก บช.น.เผยว่า ได้รับรายงานมีตำรวจ ส.ท.ทองหล่อติดโควิดรวม 11 ราย กักตัว 25 คน ส่วน ส.ท.อื่นๆ มีตำรวจติดโควิดหน่วยละ 2 นาย คือฝ่ายสืบสวน บก.น.5 ฝ่ายสืบสวน บก.น.7 บก.จ. ส่วนหน่วยที่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดหน่วยละ 1 นายคือ ส.ท.ทุ่งหามม ส.ท.บางโพพวง ส.ท.พญาไท ส.ท.บางรัก ส.ท.หลักสอง ส.ท.เพชรเกษม และศูนย์ฝึกอบรม บช.น.

★ ผบ.ตร.สั่งเวิร์กฟรอมโฮม

ขณะที่ พ.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.เผยว่า ผบ.ตร. เป็นห่วงสถานการณ์โควิดสั่งการให้ตำรวจส่วนกลางหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เวิร์กฟรอมโฮม พ.ต.ต.ยิ่งยศยังกล่าวถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางราย มีใหม่ไลน์ไปใช้บริการสถานบันเทิงร้านอาหารย่านทองหล่อว่า ในส่วนสถานที่ สถานประกอบการ ร้านอาหาร หรือสถานบริการในพื้นที่ บช.น. ที่เป็นจุดต้นเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผบ.ตร. กำชับให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

★ สั่งเช็กบิล 2 กลับต้นตอระบาด

พ.ต.ท.กัลพศักดิ์กล่าวว่าการให้ ผบก.น.5 และ ผกก.สน.ทองหล่อ พิจารณาดำเนินคดีเป็น 2 ส่วน สถานบริการหรือสถานประกอบการ ได้แก่ คริสตัล คลับ และเอมเมอรัล คลับ ว่าอาจมีความผิดตามกฎหมายสถานบริการประกาศข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งที่ พ.ร.บ.สถานบริการ ในข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) กรณีให้สถานที่ตามประกาศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด ซึ่งทั้งสองที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตามกฎหมาย

★ ปกปิดข้อมูลโรคมึความผิด

ผชช.น.กล่าวอีกว่า เรื่องการสอบสวนโรคเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หากมีการร้องทุกข์จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พนักงานสอบสวนจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

★ โฆษกศาลแจ้ง ขรก.ติดเชื้อ

วันเดียวกัน นายสุริย์จันทร์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมติดเชื้อโควิด-19 ว่าเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

อธิบดีผู้พิพากษาศาล ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

★ สนง.คดีอาญา控告 6 ป่วน

หลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรมแถลงข่าว มีเจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงานอธิบดีศาลภาค ๑ ติดเชื้อโควิด มีรายงานข่าวว่ามีพนักงานอัยการคนหนึ่งทำงานประจำอยู่ที่อาคารรัชดาภิเษก ติดเชื้อโควิด และได้มาว่าคดีอาญาที่ศาลอาญารวันที่ ๕ เม.ย. ไปที่บัลลังก์ ๘๑๔, ๙๐๙ และ ๗๐๔ ไปตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ทราบผลวันที่ ๘ กำลังรอผลตรวจรอบที่ ๒ สอบถามได้ความว่าอัยการคนดังกล่าวไปติดจากเพื่อนที่ไปท่องเที่ยวแล้ว เข้ามาทำงานเพื่อฝากงานอัยการในกองให้มาศาลแทน ทำให้อัยการในกองประจำสำนักงานคดีอาญา控告 ๖ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง

★ คณวงการบันเทิงเจอลูก

ขณะที่ศิลปินดารานักร้องที่เกี่ยวข้องคนป่วยหรือมีความเสี่ยงหลายคน ทอยกันไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่าง อาเล็ก-ซีเรซ เมธาวราวุธ น้ำตาล-พิชญชญา วงศ์รัตนศิลป์ บัว-ณลินทิพย์ อัจฉราไพ รวมถึงผู้จัดละคร อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล กลุ่มศิลปินอย่าง ตูน-อาทิวราห์ ก้อย-รัชนีกร ตีเจพุด-พุดชัช จุ้ย-วรวิทยา นาย-ณภัทร ที่ไปร่วมงานมอบสนามฟุตบอลให้โรงเรียนที่ จ. นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ส่วนสมาชิก ไอศอลสาว BNK48 เจน-กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์, มิวสิค-แพรวา สุธรรมพงษ์ โมบายล์-พิมพ์สผดุง วัฒนะ โชค ปัญ-ปัญสิกรณ์ ดิยะกร เนย-กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล เจริญชัย โอประเสริฐ ที่ได้ประชุมร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 27 มี.ค. โดยทั้งหมดผลเป็นลบ

★ “แตัว-ณัฐพร” เจ้าหญิงวงการกักตัว

นอกจากนี้ “เจ้าหญิงวงการกักตัว” อย่าง แตัว-ณัฐพร เตมีรักษ์ ก่อนหน้านี้เข้าตรวจเชื้อและกักตัวมา ๘ รอบ รอบนี้ก็ไม่รอดพ้นอีกโดยเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จึงไปตรวจหาเชื้อผลเป็นลบ ด้านนักร้องดัง นิว-นภัตสร ภูธรใจ แข็งว่าไปปรับเพื่อนที่ไปเที่ยวผับวอร์มอัพ ชมเชียงใหม่ ถือมีความเสี่ยงจึงไปตรวจหาเชื้อแต่ไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่กักตัวเอง 14 วัน ส่วนคนที่ใกล้ชิดกับติเจเพชรจ้า โดยอยู่ในงานเลี้ยงเดียวกัน ได้แก่ นักร้องสาว เนย-วรวิฐา และแจม-ชรัฐญา ไปตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบยังมีนิวเคลียร์-หรรษาภรรยา ติเจเพชรจ้ากับลูกชายและอ้อม-ลักขณา ก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว กำลังรอด

★ ตำรวจภาค 5 ป่วนคดีอื้อ

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่เชียงใหม่ ปันป่วนหนักยิ่งขึ้น หลังจากเมื่อเช้าวันที่ ๘ เม.ย. ได้มีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองบัญชาการและกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๕ กว่า 100 นาย เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ไปตรวจคัดกรองให้ที่สำนักงาน หลังมีตำรวจในสังกัดติดโควิด 4 นาย เป็นผู้ช่วยนายเวร ผบ.ช.๕ นายเวร ผบ.ก.๕ เชียงใหม่ พลขับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค ๕ และตำรวจ สก.ข้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ นาย ทั้งหมดถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว

★ ผู้สื่อข่าวโดนกักตัวไปด้วย

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบ.ช.๕ เปิดเผยว่า นายเวรและผู้ช่วยนายเวรที่พบติดเชื้อ เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจในงานคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. ส่วนพลขับและตำรวจ สก.ข้างเผือก อยู่ระหว่างสอบสวนไต่ถาม และหลังได้รับผลยืนยันว่าติดเชื้อ ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อประมาณ 100 คน ไปตรวจหาเชื้อโควิด พร้อมให้ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานทันที และยังไม่มีการสั่งปิดสำนักงาน

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าผลการตรวจที่พบ ตำรวจภาค ๕ ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้สื่อข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ 4 คนต้องกักตัวเอง 14 วัน หลังจากร่วมนั่งรถผู้เดินทางไปที่ภารกิจกับ ผบ.ช.๕ และผู้ช่วยนายเวร ผบ.ช.๕ ที่จังหวัดพะเยาเมื่อสองวันก่อน

★ เชียงใหม่หนักพบอีก 36 ราย

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยัง รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 36 ราย เกือบทั้งหมด



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

เชื่อมโยงสถานบันเทิงในเชียงใหม่สร้างความกังวลใจให้กับนักเที่ยวร่วมร้าน ทำให้เช้าวันที่ 8 เม.ย. นักเที่ยวจำนวนมากแห่ไปตรวจหาเชือกับเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมโรคที่ 1 ที่เปิดจุดตรวจคัดกรองที่ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมืองเชียงใหม่ จนคิวเต็ม 300 คน ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายปิดรับลงทะเบียนและประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแจ้งให้นักเที่ยวที่ทยอยมาไม่ขาดสายให้มาลงทะเบียนขอตรวจใหม่ในวันรุ่งขึ้นหรือให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกแห่ง ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขขอให้ผู้ที่เป็นที่ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ วันที่ 28-4 เม.ย. ร้านท่าช้างคาเฟ่ วันที่ 30 มี.ค. ร้านดีซีเชียงใหม่ วันที่ 2 เม.ย. ร้านอินฟินิตี้ วันที่ 8 มี.ค. และ 2 เม.ย. ร้านกราวนด์ วันที่ 3 เม.ย. ร้านลีฟวิ่งแมชชีน วันที่ 3 เม.ย. ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงระบาด ไปตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

★ ภูเก็ตลิสเตอร์ปาร์ตี้นิพิษ

ที่ จ.ภูเก็ต นพ.ผู้ศักดิ์ ผู้เกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แถลงว่า จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันแล้ว 8 คน รายที่ 1 เป็นสาวที่อาร์จากับคริสตัล ทองหล่อ กทม. เดินทางมาภูเก็ตเมื่อ 2 เม.ย. เข้าพักโรงแรม วันที่ 8 เข้ารับการรักษาคิวที่โรงพยาบาลเอกชน รายที่ 2 เป็นครอบครัวคนภูเก็ต อาชีพรับราชการ มีประวัติรับกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ รายที่ 3 เป็นภรรยาของรายที่ 2 รายที่ 4 กับรายที่ 6 เป็นสามีภรรยากัน มีประวัติเดินทางมาจากย่านทองหล่อเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในพื้นที่ ล.กมลลาและซอยบางลา หาดป่าตอง อ.กะทู้ รายที่ 7-8 เป็นสามีภรรยามาจากกรุงเทพฯ จะไปเรียนค่าน้ำจึงเข้าตรวจหาเชื้อโควิดพบว่าติดเชื้อทั้งหมดเข้ารับการรักษาศูนย์ที่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในส่วนของคลัสเตอร์งานปาร์ตี้นิพิษว่ามีผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 คน ที่ไปร่วมงานปาร์ตี้นิพิษ 3 แห่ง คือ คาเฟ่ เดลมา-อิลลูชั่น และเซลเทอ

★ นักโทษในเรือนจำตาย

ที่ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 เม.ย. มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 61 ปี ขณะที่ยนายเจษฎา จิตรรัตน์ ผวจ. เน้นย้ำไม่มีการล็อกดาวน์หรือปิดเมือง การเดินทางเข้าออกจังหวัดนราธิวาสยังคงดำเนินการได้ตามปกติตามมาตรการเดิมที่กำหนดคือ หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

เป็นลาบหมูดิบตาย 2 บ่าว 395

**คนหมู่บ้านโคราช
ร่วมงานฉลองบวช
แต่รักษาจนสิ้นชีพ.**
ชาวบ้านเกือบ 400 คนล้มป่วยโรค
เซห์ดับ แต่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
หลังกินลาบหมูดิบในงานบวชมีผู้เสียชีวิต
2 ศพ ทำเอาชาวบ้าน 3 หมู่บ้านแตกตื่น
โกลาหลแห่เข้าตรวจรักษา ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เป็บลาบหมู ☆ **ต่อจากหน้า 1**

นายอำเภอทลคณฯ เข้าเยี่ยมผู้ป่วย บางคนไม่มีอาการ ให้กลับบ้านก่อนบางคนให้ยารักษาเชื้อ ส่วนคนอาการหนัก ส่งต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอฝากเตียงนอนประชาชนจนครบโรคเนื้อดิบเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

ชาวบ้านกินลาบหมูดิบงานบวชล้มป่วยเป็นไข้หูดับ ๓ หมู่บ้านเกือบ 400 คน แพทย์รักษาตัวแน่นโรงพยาบาลเปิดเผยเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 เม.ย. นายไพฑูริย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอตำบ.ขุนทด จ.นครราชสีมา นายละออ มะลิสิน สสอ.ตำบ.ขุนทด นายเกษม วิทยากรณ์ ส.อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะเดินทางไปที่ รพ.สต.วังโป่ง หมู่ 6 ต.บ้านเก่า อ.ตำบ.ขุนทด ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่เข้ารับการรักษาโรคไข้หูดับที่มารอที่แน่นโรงพยาบาลกว่า 120 คน

น.ส.พรหมลักษณ์ หอมมาลัย ผอ.รพ.สต.วังโป่งเผยว่าตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย.เป็นต้นมามีชาวบ้านจาก ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 บ้านวังโป่ง หมู่ 11 บ้านวังโป่งเหนือและหมู่ ๑๘ บ้านวังโป่งบูรพา ต.บ้านเก่า มาเข้ารับการรักษาโรคไข้หูดับเกือบ 400 คน หลังจากไปกินเลี้ยงงานบวชในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ต่อมาวันที่ 1-2 เม.ย. มีคนที่กินลาบหมูดิบจากงานเลี้ยงเสียชีวิตจากไข้หูดับติดต่อกัน 2 คน ทำให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนกแก่กันมารับการ

ตรวจรักษาส่วนใหญ่ไม่มีอาการจะให้กลับบ้านก่อน ส่วนผู้ที่มืออาการต้องระดมพยาบาลจาก รพ.สต.พันชนะ และ รพ.สต.กุดพิมาน มาช่วยให้ยามาเชื้อกว่า 100 คน และคนที่อาการหนักต้องนำส่งต่อ รพ.ตำบ.ขุนทด กว่า 100 คน

นางสิมจิตต์ แซ่ขุนทด อายุ 74 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านวังโป่ง ที่สามีเสียชีวิตจากไข้หูดับ เผยว่าได้ไปกินเลี้ยงงานบวชดังกล่าวลาบหมูดิบอร่อยมาก จึงห่อกลับบ้านมาฝากนายจ้อย แซ่ขุนทด สามีวัย 78 ปี ได้กินด้วย ปกติสามีเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว พอกินลาบดิบเกิดอาการไข้ รับประทานอาหารไม่ลง ก่อนส่งต่อ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพียงแค่ 2 วัน ก็เสียชีวิต แพทย์ลงความเห็นว่า เป็นโรคไข้หูดับ เกิดจากการกินเนื้อหมูดิบ หลังจากนั้นวันต่อมามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตด้วย โรคเดียวกันอีกคน ตนก็เริ่มป่วยรีบเข้ารับการรักษาตัว

นายไพฑูริย์ มหาชื่นใจ นอก.ตำบ.ขุนทด เผยว่า ผู้ป่วยที่รักษาตัวขณะนี้ถือว่าปลอดภัยแล้ว เพราะรู้สาเหตุจึงให้ยารักษาเชื้อได้ถูกต้อง มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่อาการของแต่ละคนอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าหมคนมัยที่จะบริโภคเนื้อดิบกินแล้ว โดยเฉพาะเนื้อหมูควรปรุงให้สุกจะดีที่สุด เช่นเดียวกับนายละออ มะลิสิน สสอ.ตำบ.ขุนทด กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยไข้หูดับเสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยเฉพาะที่บ้านวังโป่งเสียชีวิต 2 ราย จากการกิน

หมูดิบงานบวชทราบว่าเจ้าภาพสั่งซื้อหมูชำแหละที่ขายเป็นตัวจากตลาดตำบ.ขุนทดมาช่วยกันประกอบอาหารหลายชนิด ทั้งลาบ ก้อย ซอยห่าง คาดว่ามีเชื้อที่ร้ายแรงมากทำให้ชาวบ้านป่วยพร้อมกันมากขนาดนี้สรุปยอดผู้เข้ารับการรักษาช่วงวันที่ 3-8 เม.ย. 185 คน วันที่ 7 เม.ย. 108 คน และวันที่ 8 เม.ย. 110 คน รวมประมาณ 395 คน

จากนั้นนอก.ตำบ.ขุนทด ปลัดขบวนอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินรณรงค์ให้ประชาชนเลิกกินเนื้อดิบ มีรถประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านเก่า นำขบวนประกาศไปทั้ง ๓ หมู่บ้าน พร้อมนำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หูดับแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ เข้าร่วมประชุมที่อำเภอตำบ.ขุนทด ร่วมกันแจ้งความเข้าใจให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทำจากเนื้อดิบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสุดสักราย



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀ ใช้हुดับ

นายไพฑูริย์ มหาชื่นใจ นอภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายละออ มะลิสิน สสอ.ด่านขุนทด นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมอาการชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคใช้हुดับรักษาตัวกันแน่น รพ.สต.วังโป่ง สาเหตุจากกินลาบหมูดิบในงานบวช มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย แห่กันมาตรวจรักษาอาการเกือบ 400 คน วอนประชาชนงดบริโภคเนื้อดิบเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

งัดยาแรงปิด 'ผับ-บาร์' 41 จว.
สกัดต้นตอโควิดระบอบ
รวม 'ช่าง-โอเคะ' บทเรียนคลัสเตอร์ของหอ
ตะลึงผู้ว่าฯ รพท.-ส.ส. ฉะเชิงเทราติดเชื้อมั่ว

สธ. จัดไม้ตาย ชง ศบค. วางกฎเหล็ก ปิด "ผับ-บาร์-อาบอบ
นวด" 41 จังหวัด 14 วัน สกัดโควิด ระลอก 3 หลัง "คลัสเตอร์
ผับ" ติดเชื้อพุ่งสะสม 405 ราย ลาม 20 จังหวัด เสนอ นายกา
ออกมาตรวจการทำงานที่บ้าน ช็อกสถิติติดเชื้อในไทยสะสมพุ่งพรวด
ทะลุ 3 หมื่นรายเป็นวันแรก พร้อมเร่งสอบสวน ◆ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

โควิด □ ต่อจากหน้า 1

หาต้นตอสายพันธุ์อังกฤษที่บึงกลางเมือง ขอมรับ “คลัสเตอร์ใหม่” คุมยากสุด แต่คาด 1-2 เดือน เอาอยู่ “บิ๊กตุ๋” สั่งเข้ม “ผับ-บาร์-คาราโอเกะ” พบติดเชื่อ ปิดทันทีอย่างน้อย 2 สัปดาห์ “บิ๊กป้อม” สั่งยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์ “ศักดิ์สยาม” ส่งภาพเซฟตี้โชว์สื่อ ยืนยันยังปกปิดดี หายใจได้เอง ด้าน “ส.ส.กิตติชัย” งูเห่าแปดริ้วภูมิไทย ติดโรคจากเพื่อน ระบุเคยไปเที่ยวทองหล่อกับ “ศักดิ์สยาม” แนนมาแล้ว อึ้ง ผู้ว่า รพ.ปวยซ์ด้วย เปิดใหม่ไลน์ “โก๋อู” เตะบอลกระชับมิตรกลุ่ม “ทหารม้า” ผวาติดเชื่อลาม “ทหารกองแดง” กักตัวกำลังพลทั้งหมด ผัง ผู้ว่าฯ กทม. เตรียม รพ.สนาม 2 แห่งรับมือ

◆ โควิดสะสมทะลุหมื่น
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 391 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ 197 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 194 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 14 ราย ทั้งนี้เป็นวันที่ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 30,310 ราย รักษาหายแล้ว 28,101 ราย เหลือรักษาอยู่ 2,114 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 95 ราย

◆ ติดเชื่อรายใหม่พุ่ง 405
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย พบในสมุทรสาคร 9 ราย คิดเป็น 2.30% กทม. 95 ราย คิดเป็น 24.30% และจังหวัดอื่น ๆ 287 ราย คิดเป็น 73.40% ทั้งนี้เมื่อแยกรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังฯ 197 ราย พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ได้แก่ กทม. 48 ราย เชียงใหม่ 5 ราย เชียงราย 1 ราย พิษณุโลก 4 ราย พระนครศรีอยุธยา 2 ราย สระบุรี 1 ราย นนทบุรี 18 ราย ปทุมธานี 8 ราย นครปฐม 6 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ชลบุรี 14 ราย สระแก้ว 14 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 14 ราย ขอนแก่น 3 ราย อุตรดิตถ์ 7 ราย บุรีรัมย์ 2 ราย ยโสธร 1 ราย ภูเก็ต 3 ราย ชุมพร 3 ราย และ สงขลา 2 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว วัยรุ่นตอนปลายวัยทำงาน นอกจากนั้นตรวจเจอที่ลำปาง 1 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย สมุทรสาคร 9 ราย สมุทรปราการ 23 ราย ระยอง 1 ราย หนองบัวลำภู 1 ราย ชัยภูมิ 2 ราย และ นครศรีธรรมราช 1 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 194 ราย พบใน กทม. 47 ราย เชียงใหม่ 1 ราย นราธิวาส 146 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำราชทัณฑ์ส่งผลให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยพบการติดเชื้อในรอบ 7 วัน รวม 37 จังหวัด ครึ่งก่อนประเทศ แบ่งเป็นจังหวัดสีแดงที่พบผู้ติดเชื้อใน 1-2 วันที่ผ่านมา 30 จังหวัด จังหวัดสีแดงที่พบผู้ติดเชื้อใน 3-6 วันที่ผ่านมา 7 จังหวัด ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในระบบกักตัว 14 ราย

◆ คลัสเตอร์ผับลาม 20 จว.
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) รายงานภาพการติดเชื้อใน กทม. พบว่าการติดเชื้อในสถานบันเทิงไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ที่พบติดเชื้อในย่านบันเทิง ส่วนรอบนี้เป็น การติดเชื้อย่านทองหล่อ เอกมัย ที่มียอดติดเชื้อพุ่งสูงมากโดยข้อมูลจากสำนักงาน กทม. ประกาศรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกัน รวม 21 แห่งใน 8 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา 1.คริสตัลคลับทองหล่อ 2.บาร์บาร์ 3.เอกมัยเบียร์เฮ้าส์ 4.เอนเมอริจด์ ทองหล่อ 5.เคอร์ติบาร์ 6.นอททอมอ็อปทองหล่อ 7.AINU Hokkaido Izakaya&Bar 8.เดอะคาสเซ่ท์มิวสิก บาร์ เอกมัย 9.มิวสิกเฮ้าส์

เอกมัย เขตบางแค 10.สวนอาหารปีกไม้ เขตภาษีเจริญ 11.เดอะแจ๊ซ เขตลาดพร้าว 12.เอ็มคลับ 13. 76 การ์ราจ เขตห้วยขวาง 14.เดอะเพลย์ เอ็กซ์คลูซีฟ คลับ 15.ท็อปวัน คลับ บางกอก 16.ซิล ซิล เรสตอรัรอง เหนงจ้าย 17.ไฮโซ ไซตี้ เขตดินแดง 18.ดูไป ลักซ์วีร์ คลับ เขตวังทองหลาง 19. 69 TomDiiz Pub 20.คอลลาร์ บางกอก เขตบางกะปิ และ 21.7-Duck Pub&Lounge ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมุ่งเป้าไปตรวจในกลุ่มนักท่องเที่ยว พนักงานและทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่โดยเร็วที่สุดโดยสรุปการระบาดที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งหมดมีสะสมรวม 604 ราย ใน 20 จังหวัด ซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษที่แพร่ระบาดเร็ว

◆ ชงปิดผับ-บาร์ 41 จังหวัด
อย่างไรก็ตามเราไม่ใช่ว่าแรงที่จะกระทบกับคนจำนวนมากแต่จะมีมาตรการเฉพาะจุดที่มีปัญหา ดังนั้น ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (อีไอซี) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหารือและได้ข้อสรุป จะเสนอต่อที่ประชุม สบค.ชุดเล็ก ในวันที่ 9 เม.ย. ให้มีปิดสถานประกอบการ สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการอบนวด อย่างน้อย 14 วันหรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ระบาดจะคลี่คลายใน 41 จังหวัด พิจารณาจาก

1. จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและสถานประกอบการ
2. จังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นทางผ่านหรือเป็นเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงจำนวนมาก ทั้งนี้ 41 จังหวัด ประกอบด้วย 1. กรุงเทพฯ 2. ปทุมธานี 3. นนทบุรี 4. นครปฐม 5. สมุทรปราการ 6. สมุทรสงคราม 7. สมุทรสาคร 8. พระนครศรีอยุธยา 9. สระบุรี 10. ลพบุรี 11. นครนายก 12. ชลบุรี 13. ระยอง 14. จันทบุรี 15. ปราจีนบุรี 16. ฉะเชิงเทรา 17. สระแก้ว 18. สุพรรณบุรี 19. กาญจนบุรี 20. ราชบุรี 21. ประจวบคีรีขันธ์ 22. เพชรบุรี 23. ระนอง 24. พุมพร 25. นครศรีธรรมราช 26. ภูเก็ต 27. สุราษฎร์ธานี 28. สงขลา 29. ยะลา 30. นราธิวาส 31. นครราชสีมา 32. ขอนแก่น 33. ชัยภูมิ 34. อุตรดิตถ์ 35. บุรีรัมย์ 36. เลย 37. เชียงใหม่ 38. ลำปาง 39. เชียงราย 40. ตาก และ 41. เพชรบูรณ์

◆ มาตรการทำงานที่บ้าน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่จะเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี อีกเรื่องคือการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยขอให้ภาครัฐทุกหน่วยงานกำหนดแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านเช่นเดียวกัน ตามข้อกำหนดฉบับที่ 16 ที่เคยประกาศใช้ไปแล้ว สถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถานบันเทิงยังประกอบการได้เหมือนเดิม คนที่จองโรงแรมจึงน่าจะยังทำได้เหมือนเดิมเดินทางไปต่างจังหวัดได้เหมือนเดิมแต่ขอเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หรือขอหยุดการดำเนินการด้วยความสมัครใจ เพื่อลดการเดินทางเพื่อความปลอดภัย ส่วนกิจกรรมสงกรานต์สามารถทำได้คือพิธีการทางศาสนาครั้งหน้าขอพรตามประเพณี แต่งประดับ สาดน้ำงักกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก

◆ รพ.สั่งสัณญาณคนแออัด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข มีหารือร่วมกับหน่วยงาน รพ. ในสังกัดของมหาวิทยาลัย พบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผ่านมานี้ สร้างความแออัดเกิดขึ้นแล้วในรพ. ทั้งการขอรับตรวจรวมกัน การพบผู้ป่วยที่พบจำนวนที่มากขึ้น ใช้เตียงมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงเตรียมการเรื่องแผนต่าง ๆ โดย 1. ถ้าเตียงไม่พอขอขยายเตียงที่อยู่ในแต่ละรพ.

ให้เพิ่มขึ้นทั้งรัฐและเอกชน 2. ถ้าไม่พอที่จะเปิดมาตรการของการใช้สถานที่ที่กักตัวทางเลือกที่เป็นโรงแรมต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบ และให้ รพ. ไปประกันและ 3. เตรียมการเรื่องของรพ. สามข เพราะฉะนั้นจังหวัดต่าง ๆ เริ่มมีจัดเตรียมความพร้อม ขณะนี้หลายจังหวัดที่มีแพร่กระจายของโรคจำนวนมากและมีการสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว

◆ สอดค้นตอสายพันธุ์อังกฤษ

เมื่อถามว่าสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไร จำเป็นต้องมีปรับเรื่องการกักตัวหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในการดูแลรักษาพยาบาลจะต้องใช้ตัวเลขเต็มๆ ในการดูแลป้องกัน เพราะเคยมีกรณีอยู่ในสถานที่กักกันครบ 14 วันออกมาแล้วยังพบการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาที่ห้องดูแลใกล้ชิดในสายพันธุ์นี้ ส่วนที่ว่ามาจากที่ไหนยังไม่มีความคืบหน้าในช่วงเวลาตอนนี้ ทีมสอบสวนโรค กรมควบคุมโรคจะลงไปหาเหตุให้ได้ ซึ่งจากเดิมมีระบบผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจะมีสถานที่กักกันดูแล แต่มีเข้ามาถึงในระดับใจกลางเมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร จะเป็นเหตุภัยเก่าที่อยู่ครบการกักกันแล้วหรือลักษณะของโรคอยู่มากกว่า 14 วันหรือกรณีอื่น ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะมีการหารือและหาคำตอบขึ้นมา

◆ คลัสเตอร์ผับคุมยากสุด

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า เนื่องจากมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนสถานบันเทิง และกระจายในหลายจังหวัดที่ประชุมอีไอซี จึงเสนอให้มีการปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการอาบ อบ นวด ใน 41 จังหวัดอย่างน้อย 14 วัน อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารเปิดได้ ร้านนวดเพื่อสุขภาพยังสามารถเปิดได้ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ก็ขอให้ระมัดระวังอย่างเข้มข้น หากเป็นไปได้ขอให้มีการตั้งด่านตรวจผู้สัญจรและตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เมื่อถามว่าการระบาดครั้งนี้ถือว่ารุนแรงสุดเท่าที่มีในประเทศไทยหรือไม่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า การระบาดในกลุ่มก้อนสถานบันเทิงคล้ายระยะแรกเมื่อปี 2563 แต่ครั้งนั้นเจอเคสน้อย ส่วนการระบาดที่สมุทรสาครก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งควบคุมได้ไม่ยาก เพราะมีลักษณะเป็นจอมปลวกที่สามารถตีกรอบได้ แต่การระบาดในสถานบันเทิงรอบนี้ถือว่าควบคุมยากที่สุด เพราะจับได้ยากจับไม่อยู่

◆ คาด 1-2 เดือนเอาอยู่

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า กรณีที่กระจายไปในต่างจังหวัดตอนนี้เชื่อว่าจังหวัดจะควบคุมอยู่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการควบคุมราว 1-2 เดือน แต่ที่น่าเป็นห่วงสุด กทม.ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่จะนำมาใช้ในการควบคุม เบื้องต้นก็ต้องแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เมื่อถามว่าขณะนี้มีปิดปิดข้อมูลหรือบอกข้อมูลไม่หมดจำนวนมากจะทำให้เสียโอกาสในการ

ควบคุมโรคช้าลงหรือไม่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่าในการควบคุมโรค เราไม่ได้รอประวัติหรือมีไลน์จากผู้ติดเชื้ออย่างเดียวแต่ในทุกครั้งที่พบการติดเชื้อเราจะตีกรอบและเข้าไปควบคุมตามข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการสอบสวนโรคพบอยู่แล้ว แต่การให้ข้อมูลจากผู้ติดเชื้อก็จะทำให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น

◆ “บิกตู” สั่งเข้มผับ-บาร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.ก.กลาโหมห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. เป็นต้นไป มีรายละเอียด 1.กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้น ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 2.กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ 3.กรณีมีแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาลimit สถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กทม. อย่างน้อย 2 สัปดาห์

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สบผ.) ได้เพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพการตรวจกำกับดูแล

◆ พบติดเชื้อปิด 2 สัปดาห์

ส่วนการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ยังเปิดดำเนินการได้ตามที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ โดยให้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานประกอบการใดให้ปิดสถานที่นั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือหากพบว่ามีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยงได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ด้วยเช่นกัน

◆ มอบอำนาจผวจ.พิจารณา

นายกฯ ได้ย้่าถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ซึ่งระบุว่ากรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งปิดตลาดสถานที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันนายกฯยังสั่งให้ผู้ที่ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราวและสั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย

◆ ยังไม่จำเป็นล็อกดาวน์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศ ตนมองว่า ถ้าประชาชนทุกคนมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างดีที่สุดภาวะโรคก็จะสามารถควบคุมได้ การปิดกิจการไม่ให้คนไปรวมกลุ่ม จะกระทบกับเศรษฐกิจแต่ถ้าทุก

คนใช้ระบบดูแลตัวเองสิ่งอื่นก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่วนแผนการเปิดประเทศมีร่องพื้นที่จุดเกิดในวันที่ 1 ก.ค.จะมีการทบทวนหรือไม่ขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา ส่วนตัวเข้าใจว่าต้องมีประเด็นแนวทางอีกครั้งโดย สบผ. และ กรม. จะมาพิจารณาร่วมกัน

◆ “ศักดิ์สยาม”เซลฟี่โชว์สื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์ ล่าสุดนายศักดิ์สยามได้ส่งภาพเซลฟี่ตนเองขณะที่อยู่ภายในห้องพักมายังกรู๊ปไลน์สื่อมวลชนกระทรวงคมนาคมพร้อมส่งข้อความ

ว่า อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียสปกติครับ ค่าออกซิเจน 96% หายใจเอง อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นของเมื่อวันที่ 7 เม.ย.มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทีมนำห้อง ซึ่งเป็นผู้ติดตามใกล้ชิด ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 คน

◆ “นิรุฒ”ผู้ว่าการฟท.ป่วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ ฟท. ได้เข้ารับการรักษาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการยืนยันต่อมาว่าผลตรวจเป็นบวกจึงได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลใหม่ไลน์ย้อนหลังเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

◆ “บิกป้อม”ป้อง“ศักดิ์สยาม”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายศักดิ์สยาม รมว.คมนาคม ติดเชื้อ แต่ไม่เปิดเผยตัวตนทั้งหมดต่อสังคมจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่ ว่า เชื่อว่าไม่กระทบ เพราะนายศักดิ์สยามแข็งแรงชัดเจนแล้วคิดว่าติดเชื้อจากหน้าห้องจึงไม่มีตัวตนอะไรที่จะปกปิดและไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากไปประชุม เมื่อถามว่าสังคมต้องการให้นายศักดิ์สยามเปิดเผยตัวตน รวมไปถึงการตรวจสอบการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งหมด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ถ้าไปประชุมก็เปิดเผยแล้วซึ่งตนดูแลนายศักดิ์สยามก็มีความจริงใจ และเป็นการดีที่จากคณะกรรมการหน้าห้อง เมื่อถามย้ำว่าในสังคมออนไลน์มีเปิดเผยว่านายศักดิ์สยามติดเชื้อจากสถานบันเทิง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไอ้หมันเป็นโซเซียล คุณจะไปเชื่อได้ไหมละ โซเซียลใครเป็นคนเขียน” เมื่อถามย้ำว่า นายสุวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาระบุว่าสถานบันเทิงคริสตัลคลับ เป็นสถานที่คุยงาน เปรียบได้กับเป็นไทยคู่ฟ้ากลับ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ส่วนตัวเชื่อว่านายศักดิ์สยาม ที่พูดแบบนั้น

◆ เตรียมรพ.สนาม 2 แห่ง

พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้ง รพ.สนาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงกลาโหม กำลังพิจารณาสถานที่ทุกอย่างได้เตรียมการไว้หมดแล้ว ขออย่าห่วง ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าทางกรุงเทพฯ ได้มีเตรียม รพ.สนามไว้ 2 แห่ง คือ รพ.ราชพิพัฒน์

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

พุทธมณฑลสาย 3 และรพ.บางขุนเทียน

◆ **เปิดใหม่ไลน์"เสธ"ก่อ"**

กรณี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ล่าสุด สำหรับไลน์การปฏิบัติงานของ พล.ท.สรรเสริญ พบว่า วันที่ 5 เม.ย. เข้าประชุมที่กรมประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วม มีทั้งบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกที่ห้องเอ็ม 14 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เวลา 10.00 น. ผู้เข้าร่วม 23 คน เวลา 14.00 น. ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงอาคารฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 (สปช.2) มีผู้เข้าร่วม

26 คน วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. ประชุมร่วมกับ อปส. และ กพร. ที่กรมประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วม 8 คน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นพบว่า พล.ท.สรรเสริญ ได้ร่วมงานเตะฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง "รุ่นพี่-รุ่นน้อง" เหล่าทหารม้า ที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีทหารทั้งในและนอกราชการจากหน่วยต่าง ๆ รวมถึงหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไม่เพียง พล.ท.สรรเสริญ เท่านั้นที่ติดเชื้อ แต่ยังมีนายทหารระดับสูงของพล.ม.2 รอ.ทหารหน่วยมหาดเล็ก ราชวัลลภ รักษาพระองค์ 904 ยศระดับนายพล ที่ติดเชื้อด้วย ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ กองทัพบกมีคำสั่งให้กำลังพลทั้งหมดกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ รวมถึงเพิ่มมาตรการป้องกัน

◆ "ส.ส.กิตติชัย" ติดโควิด

นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคภูมิใจไทย อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความสรุปว่า ช่วงค่ำวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ทราบผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ซึ่งจากการสอบสวนโรคน่าจะได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนโดยกลุ่มเพื่อนมีความใกล้ชิดกับร้านอาหารที่พบเชื้อในกทม. เมื่อคืนวันที่ 4 เม.ย. เบื้องต้นไม่มีไข้และไม่แสดงอาการใด ๆ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.พรินซ์ สุวรรณภูมิ สำหรับไทม์ไลน์วันที่ 1 เม.ย. เวลา 12.22 น. ตรวจโควิด รพ.พญาไท 2 ไม่พบเชื้อ เวลา 18.00 น. งานน้ำชา ลาดน้ำขาวเปรัง วันที่ 2 เม.ย. ยกเลิกงาน วันที่ 3 เม.ย. เวลา 15.00-16.30 น. พระราชทานเพลิงศพวัดอุดมรังสี เวลา 20.00-20.45 น. ฟังพระอภิธรรม วัดจุ๊กเจ๊ก วันที่ 4 เม.ย. เวลา 09.30-10.00 น. งานสานใจอดินันโอบสลดลา 16 ฉ.ฉะเชิงเทรา เวลา 18.30-20.00 น. งานแต่ง อบต.คลองนครเนื่องเขต เวลา 21.30 น. ทานอาหารร่วมกัน 4 คน เพื่อน ๆ ติดโควิดทั้ง 2 คน เพื่อน ๆ มีความใกล้ชิดร้านอาหารที่พบเชื้อใน กทม. วันที่ 5 เม.ย. อยู่คอนโดฯ คนเดียว ยกเลิกไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่ วันที่ 6 เม.ย. เวลา 10.30-11.30 น. รพ.พญาไท 2 รับประทานไข่เค็มคอกอกซิม 2 และไวรัสบีบอัดอีกเสบ A เข็ม 2 และตรวจโควิดวันที่ 7 เม.ย. อยู่คอนโดฯ คนเดียว เวลา 22.00 น. ทราบผลตรวจเป็นบวก วันที่ 8 เม.ย. รักษาที่ รพ. ซึ่งวันที่ 1-4 เม.ย. อยู่ฉะเชิงเทรา และวันที่ 5-7 เม.ย. อยู่กทม.ตลอดเวลาที่อยู่นอกสถานที่ใส่หน้ากากอนามัย

□ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

โควิด

□ ต่อจากหน้า ๒

◆ เคยเกี่ยวกับ“ศักดิ์สยาม”

ต่อมา นายกิตติชัยที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์เพิ่มเติมว่า อาการปกติดี เมื่อถามย้ำว่า ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวยอมรับว่า เป็นวัยรุ่นไม่มีแฟนและภรรยา ปกติเป็นคนชอบดื่มและชอบบรรยากาศฟังเพลง จึงมีไปผ่อนคลายบ้างบางครั้ง เมื่อถามย้ำว่า เคยไปพร้อมกับนายศักดิ์สยาม หรือไม่ นายกิตติชัยกล่าวยอมรับแบบตรง ๆ ว่า เคยไป แต่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาได้ไปร้าน AINU ย่านทองหล่อ ที่เป็นบรรยากาศเปิด มีอากาศถ่ายเท

◆ บุคลากรรพ.รามารัติน

นพ.สุรศักดิ์ ลิลาจตุรมติปิ ผอ.รพ.รามารัตินี ออกประกาศ รพ.รามารัตินี มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่า บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามารัตินี มหาวิทยาลัยมหิดล ติดโควิด-19 รวม 5 คน โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามารัตินีและนอกเวลาการปฏิบัติงานจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามารัตินี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 4 คน และปฏิบัติงานที่ รพ.รามารัตินี จักรีนถุนดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน ขณะนี้มีการสอบสวนโรคและแจ้ง-กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นเวลา 14 วันแล้ว และไม่มีแพร่ระบาดภายในพื้นที่รพ. ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาง รพ.รามารัตินี มีความจำเป็นต้อง

ลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลงจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลื่อนการเข้ารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกลแทน

◆ เร่งตรวจอัยการกลุ่มเสี่ยง

นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ มีข้าราชการอัยการของสำนักงานคดีอาญา 6 ติดโควิด-19 ว่า ขณะนี้ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสกับพนักงานอัยการที่ติดเชื้อได้เข้ารับการตรวจและกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลและมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานหรือจุดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นที่เรียบร้อย ส่วนในวันพรุ่งนี้จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อได้ทั่วอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากนี้ยังมีในส่วนของรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษที่หนึ่งได้รับแจ้งที่ทำงานซึ่งปรากฏทราบภายหลังว่าแยกคนดังกล่าวติดโควิด ขณะนี้รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษก็ได้ไปตรวจเชื้อและกักตัวเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

◆ ดร.เป็ดยอดไปลิศปวย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร.กล่าวถึงมาตรการในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการในการสกัดกั้นโควิด-19 โดยตำรวจส่วนกลางหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้มีการ Work from home โดยที่ ดร. ได้สั่งให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเหลือครึ่งหนึ่งส่วนอีกครั้งให้ทำงานอยู่ที่บ้าน และในวันที่ 9 เม.ย.ซึ่งเป็นวันแรกของ 7 วันอันตรายได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้

กับประชาชนและคุมเข้มเรื่องการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงจุดตรวจจุดสกัดต่าง ๆ สำหรับในส่วนของการตรวจคัดเชื้อโควิด-19 มีข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 เม.ย. เวลา 12.00 น. รวม 42 ราย แบ่งตามสังกัด ดังนี้ บข.น. 18 ราย สดม. 7 ราย สอท. 1 ราย สันติบาล 1 ราย ก.ตร. 1 ราย สื่อสาร 1 ราย ก.1 รวม 1 ราย ภ.5 รวม 8 ราย ภ.7 รวม 1 ราย ทว. รวม 1 ราย รพ.ตร. รวม 1 ราย และ ข้าราชการบำนาญ 1 ราย ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาดูแลแล้ว

◆ เข้าคิวรอตรวจแยกรพ.

ที่ รพ.ตำรวจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) และกองทะเบียนประวัติอาชญากรฯ ดร. และตำรวจปฏิบัติหน้าที่พื้นที่เสี่ยงมาติดต่อขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อจำนวนมากจนแถวยาวเหยียด ขณะเดียวกันมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาติดต่อขอรับการตรวจหาเชื้อเช่นกัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะทำการสอบสวนโรคหากเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ประสงค์เข้ารับการตรวจจะต้องชำระค่าใช้จ่าย 2,200 บาท และหากต้องการรู้ผลตรวจภายใน 40 นาที ต้องชำระเงินอีก 400 บาท ขณะเดียวกัน รพ.รามคำแหงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจระบุว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากส่งผลให้ รพ.หลายแห่งในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาขาดแคลนจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ถึงแม้ว่า รพ.รามคำแหงมีการจัดรพ. เฉพาะเพื่อรองรับผู้ป่วยตามคำสั่งของกระทรวงฯ แต่ก็ยังพบปัญหาเตียงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ตรวจพบเชื้อจึงมีความจำเป็น

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ต้องขอหยุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ (8 เม.ย.) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วจะติดต่อกลับเพื่อยกเลิกการนัดหมาย และทำนัดหมายใหม่ให้อีกครั้งเมื่อ รพ.พร้อมให้บริการ

◆ พ.ต.ท.เที่ยวผับติดไวรัส

ที่ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.เมฆนท นานวัญ ผกก.สภ.รัตนนิลเบศร์ จ.นนทบุรี เรียกประชุมตำรวจประจำโรงพักทุกนาย ที่ห้องชั้น 4 เป็นการด่วน ช่วงกลางดึกคืนวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนนทบุรี ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 หลังได้รับรายงานว่ามี นายตำรวจยศ พ.ต.ท. ระดับ รอง ผกก. ติดเชื้อ สำหรับทีมไลน์ของนายตำรวจรายดังกล่าววันที่ 25 มี.ค. ไปคริสตัลผับ ย่านทองหล่อ วันที่ 26 มี.ค. มาทำงานที่สภ.รัตนนิลเบศร์ วันที่ 27-28 มี.ค. พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 29-31 มี.ค. ไปทำงานที่สภ.รัตนนิลเบศร์ วันที่ 1 เม.ย. ไปที่ทองหล่อ ซอย 10 วันที่ 2 เม.ย. เลี้ยงงานวันเกิด วันที่ 3 เม.ย. พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 4 เม.ย. ทำงาน สภ.รัตนนิลเบศร์ วันที่ 5 เม.ย. ทำงาน สภ.รัตนนิลเบศร์ เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว วันที่ 6 เม.ย. ทำงานสภ.รัตนนิลเบศร์ มีอาการเจ็บคอ วันที่ 7 เม.ย. มีไข้สูง เจ็บคอ ไปตรวจที่ รพ.กรุงเทพฯ พบติดเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอต้องเร่งตรวจคัดกรองตำรวจประจำโรงพักทุกนายอย่างเร่งด่วนทำให้กลางดึกที่ผ่านมาทาง สภ.รัตนนิลเบศร์ ต้องปิดโรงพักให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

◆ เชือกกล้วยพันธุในกัมพูชา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปสตัดผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัว ระบุว่า โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ที่มีการระบาดในประเทศไทย มีการระบาดอย่างมากในประเทศกัมพูชา เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.-19 มี.ค. มีผู้ป่วยกว่า 1,500 ราย สายพันธุ์ที่ตรวจพบ รายงานโดยองค์การอนามัยโลก เป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากในกัมพูชา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต้นตอของการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้ ที่เกิดจากสายพันธุ์อังกฤษ ไม่น่าจะมาจากสถานกักกัน หรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างประเทศกัมพูชาและไทย เพราะพบสายพันธุ์นี้ในกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. และยังระบาดอย่างรุนแรงในกัมพูชา แรงงานต่างด้าว หรือคนไทยที่ข้ามไปข้ามมาน่าจะเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดครั้งนี้

◆ ศิริราชพบติดโควิดด้วย

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช แถลงความคืบหน้าภายหลังพบแพทย์ประจำบ้านของ รพ.ศิริราช ติดโควิด-19 ว่ากรณีแพทย์ประจำบ้าน 2 ราย ติดเชื้อ รายแรกเป็นแพทย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด 1 ราย และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดภาควิชาสัตวแพทย์อีก 1 ราย โดยแพทย์ทั้งสองรายได้มาตรวจเช็กับทีมแพทย์ศิริราช เมื่อวันที่ 7 เม.ย. แจ้งว่าได้ไปในสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากตามที่เป็นการข่าว คือ คลัสเตอร์สถานบันเทิง โดยไปเมื่อวันที่ 2 เม.ย. และเริ่มมีอาการวันที่ 5 เม.ย. ซึ่งได้รับแพทย์ทั้ง 2 รายเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชในวันที่ 8 เม.ย. จากการสอบสวนการระบาดพบว่า มีคน

ใกล้ชิดแพทย์อยู่บ้านเดียวกันติดเชื้อ 1 ราย กรณีนี้จึงพบมีติดเชื้อ 3 ราย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ คนไข้ โดยบุคลากรที่สัมผัสแพทย์สองท่านมี 100 กว่าคน แต่สัมผัสเสี่ยงสูงมี 27 คน ส่วนคนไข้ที่แพทย์สองรายได้ดูแลนั้นมีทั้งหมด 10 ราย เป็นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ขณะนี้ทั้งหมดเข้ารับการรักษาแล้วอยู่ระหว่างรอผล และให้กักตัว

◆ “มาดามเดียร์” จัดหนัก

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีบางบุคคลแสดงทวิตโจมตีไม่ชัดเจนหลังติดโควิด-19 โดยระบุว่า โควิด-19 ไม่มีใครอยากให้เกิดและไม่ใช่อุปสรรค แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะรัฐมนตรี อธิบดี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐหรือเอกชน บุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดของสังคม ควรเปิดเผยทวิตอย่างโปร่งใสโดยละเอียดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายที่พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่ควรมีอภิสิทธิ์ชนใดได้รับการยกเว้น เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคุมการระบาด ปกป้องให้ผู้อื่นปลอดภัยจากการติดเชื้อ วันนี้อย่าคิดว่าเป็นหรือกระทั่งประชาชนทั่วไป เมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อ ต่างก็ออกมาเปิดเผยทวิตไลน์โดยละเอียด ด้วยจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคมนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด สุดท้ายขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่กำลังต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 อยู่ทุกท่าน ให้หายจากอาการป่วยโดยไวและรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้พวกเราทุกคนเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี #ไม่เปิดเผยทวิตไลน์โทษถึงติดคุก.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘คุณ-นาย’
บีเอ็นเคก้า

‘แบงค์-ธิตี’
รับติดเชื้อ
สู่ณผลชันนี้
พระเอกวัยรุ่นสังกัด
นาดาวา “แบงค์-ธิตี”
ติดเชื้อ ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

กักตัว

□ ต่อจากหน้า 1

“โควิด-19” อีก 1 ราย ทำการบันทึกประวัติ ไม่หยุด คาคัดจากผู้บริหารที่ป่วยก่อนหน้านี้ สุดซ็อกเปิดใหม่ไลน์ โผล่ไปเกณฑ์ทหาร ขอนแก่น ทำ กองทัพบก สังกัดตัว คกก.ตรวจ เลือกรักษาวันยกชุด แกรมมีไปหา “ชั้นนี้” พระเอกสุดฮอตด้วย ด้าน “ตูน บอดี้สแลม-ดี เจฟฟ-นาย ณภัทร-8 สาวปีเอ็นเค 48” โชว์ ผลตรวจไร้เชื้อ แต่ต้องกักตัวยกทีม หลังร่วม งานกับผู้ติดเชื้อไวรัสระยะ ขณะที่ กทท. วน “ไอซ์พีโนแบบ” ป่วย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโควิด-19 กลับมา ระบาดหนักเป็นระลอกที่ 3 ทำให้คนวงการ บันเทิงติดเชื้อมากที่สุด เบงก์-ธิดิ มาหาโยธารักษ์ พระเอกชื่อดัง สังกัด บริษัท นา ดาว บางกอก จำกัด โพสต์ข้อความผ่านอิน สตาแกรม (ไอจี) ส่วนตัว ประกาศติดเชื้อโค วิด-19 หลังจากไปทำงานหนัก จงจิตต์ อินทัง หรือ บอมบ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดูแล และพัฒนาศิลปิน บริษัทฯ ที่ติดเชื้อมาก่อนหน้า นี้ โดยเบงก์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 3-4 เม.ย. เดินทางไปทำงานที่ วิลลา เดอ บัว กับพี่บอมบ์และ ได้ทราบว่าพี่บอมบ์ตรวจพบเชื้อ ในวันที่ 5 เม.ย. หลังจากตนได้รายงานตัวทหารที่ จ.ขอนแก่น เรียบร้อย จึงรีบเดินทางกลับบ้าน ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อกักตัว และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 เม.ย. เพื่อตรวจหาเชื้อที่ รพ.กรุงเทพ และผลออกมาวันที่ 7 เม.ย. ช่วง คำว่าพบเชื้อ โดยที่ไม่ได้มีอาการของโรคแต่ อย่างใด ทาง รพ. แจ้งว่าห้องพักรักษาตัว ซึ่ง จะสามารถเข้ารักษาที่ รพ. ได้ในวันที่ 8 เม.ย.

สำหรับใหม่ไลน์ของ เบงก์-ธิดิ ย้อน กลับไปตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. เวลา 19.00 น. ไปที่ฟิตเนส Muscle Factory เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. รับประทานข้าวร้าน A Ramen รมงของسوب แดวพระราม 9 วัน ที่ 2 เม.ย. เวลา 14.00-19.00 น. ทำงานที่ นา ดาวฯ เวลา 20.00 น. รับประทานอาหารย่าน เขียวราช วันทอยแครงที่กซัส ก้วยจับนายเล็ก เจ็อ็งหนูสะเต๊ะ และบหมี่เกี๊ยวปูเขียวราช วัน ที่ 3 เม.ย. เวลา 11.00-18.00 น. ทำงานที่ วิลลา เดอ บัว เวลา 19.00 น. กินข้าวร้าน Doo Rae ที่ Korean Town วันที่ 4 เม.ย. เวลา 10.30-15.00 น. ทำงานที่ วิลลา เดอ บัว เวลา 21.00 น. เอาของไปให้พี่ชั้นนี้ (ชั้นนี้

สุวรรณเมธานนท์ อยู่ระหว่างตรวจผล) ที่บ้าน วันที่ 5 เม.ย. เวลา 08.00-07.00 น. ถึงสาม บินสุวรรณภูมิ เดินทางไปขอนแก่น -โดยสาย การบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 40 เวลา 08.00 น. ถึงสนามบินขอนแก่น เวลา 08.30 น. รายงานตัวเพื่อคัดเลือกรักษา ที่เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น เวลา 11.00 น. กินข้าวร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด เซ็นทรัล ขอนแก่น เวลา 11.40 น. ทราบข่าวพี่บอมบ์-จงจิตต์ ติดเชื้อ โควิด-19 รีบเดินทางกลับบ้านที่ จ.ขอนแก่น เพื่อกักตัว วันที่ 6 เม.ย. เวลา 11.30 น.เดินทางออกจากบ้านที่ขอนแก่น กลับ กทม. เวลา 17.50 น. ตรวจหาเชื้อที่ รพ.กรุงเทพ เวลา 21.20 น. เดินทางกลับคอนโดฯ วันที่ 7 เม.ย. ช่วงค่ำ ตรวจพบเชื้อ ซึ่งการเดินทางทั้งหมด นั้นโดยสายรถยนต์ส่วนตัว

ด้าน พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รอง เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก ออกมาเปิดเผยกรณีที่เบงก์ เข้ารายงานตัว ตรวจเลือกทหารที่จ.ขอนแก่น ว่า ได้เปลี่ยน คณะกรรมการตรวจเลือกทั้งหมด ใน 2 พื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ชลบุรี ประมาณชุดละ 50 นาย และนำเข้าสู่กระบวนการตรวจโรคและ กักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว ตามมาตรการ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกหน่วยตรวจ เลือกเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น และขอให้ผู้ มีรายชื่อเดินทางมาตรวจเลือกคนเดียว เพื่อลด ความแออัด

ขณะที่ แคว-ณัฐพร เตมีรักษ์ นางเอก ชื่อดัง ได้โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวประกาศ กักตัวอีกครั้ง หลังจากใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด- 19 และได้รับเดินทางไปตรวจหาเชื้อได้รับการ ยืนยันเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาว่าไม่พบเชื้อ พร้อมโพสต์ใบแจ้งผลตรวจและข้อความระบุว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา มี โอกาสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเขาทราบผล การตรวจเป็นบวก ในวันที่ 6 เม.ย. และในวันที่ 7 เม.ย. ช่วง 18.00 น. จึงรีบเดินทางไปตรวจ โควิด ที่ รพ. และได้รับการยืนยันผลในช่วง หัวค่ำว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม ได้เริ่มทำการกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์ และจะกักตัวไปจนครบกำหนด

นอกจากนี้ จากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 มาร่วมงานเปิดสนามฟุตบอล ที่ โรงเรียนวัดมังกรกลาราม อ.พิปูน จ.นคร ศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา มี ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ไปร่วมงานด้วย ได้แก่ อาทิ วรวิภา ลงมาลัย หรือ ตูน บอดี้

สแลม, นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ และ ดีเจ พุฒ-พุฒิชัย เกษตรสิน ต่อมาทั้ง 3 คนได้ออก มาโพสต์ผลตรวจผ่านอินสตาแกรมเป็นลบ ไม่ ติดเชื้อทั้ง 3 คน ทั้งนี้ ตูน บอดี้สแลม ได้โพสต์ ภาพผลตรวจ พร้อมข้อความว่าระบุ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดสนาม ฟุตบอล ที่โรงเรียนวัดมังกรกลาราม และช่วงค่ำ วันที่ 6 เม.ย. ได้ทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อมา ร่วมงานด้วย ในวันที่ 7 เม.ย. ตน และ ก้อย-รัชนี วงศ์วิริยะ ภรรยา จึงไปตรวจหาเชื้อ ที่ รพ. ผลออกมาเป็นลบ ไม่พบเชื้อทั้งสองคน แต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของ ตนเองครอบครัว และครอบครัว ตนและก้อย จะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนบริษัท อินดิเพนเด็นท์อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ต้นสังกัดของไอคอดกั๊ป ชื่อคังบีเอ็นเค ไฟร์ทีเอต (BNK48) ได้ออก แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก BNK48 ให้สมาชิกวง BNK 48 จำนวน 6 คน ได้แก่ เจน-กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์, มิวสิค-แพรวา สุธรรมพงษ์, โม่ บายล์-พิมภักดิ์ ผดุงวัฒนะโชค, ปัญญ-ปัญญสิ กรณ์ ดิษะกร, เนย-กานต์ธีรา วิษรทัศน์กุล และ เจนนินัฐ โอ้ประเสริฐ ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัวหลังไปประชุมร่วมกับกลุ่มบุคคล ภายนอก โดยมีทีมงานคนหนึ่งเข้าร่วม ประชุมวันดังกล่าวตรวจพบว่ามีติดเชื้อ ซึ่งผล การตรวจของสมาชิกและทีมงานทุกคนที่เป็น วันนั้นมีผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อ แต่เพื่อ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง บริษัทฯ จะให้ สมาชิกทั้ง 6 คนและทีมงานที่เกี่ยวข้องกักตัว ให้ครบ 14 วัน จนถึงวันเสาร์ที่ 10 เม.ย. และ มีมาตรการเพิ่มเติมคือปิดหอพัก BNK48 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงและให้ พนักงานในบริษัททั้งหมด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจึงเรียนมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันเดียวกัน มีรายงานว่า นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ หรือ ป๊อปป๋อของนักแสดงสาวชื่อ ดั่ง ปั้นปั้น-สุทัตตา อุดมศิลป์ ได้ติดเชื้อ โควิด-19 หลังจากไปร่วมงานเปิดตัวหลักสูตร Digital Transformation For CEO รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนได้รับแจ้งว่ามี ผู้ติดเชื้อไปร่วมงาน ซึ่งขณะนั้นนายสุรศักดิ์ เข้า รับการรักษาตัวที่ รพ. เรียบร้อยแล้ว ต่อมาปั้น ปั้นจึงได้โพสต์ภาพผลตรวจลงในอินสตาแกรม ส่วนตัว ซึ่งมีผลออกมาเป็นลบ ไม่พบเชื้อแต่ อย่งใด โดยนักแสดงสาวได้ขอแสดงความรับ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ผัดชอบต่อสังคม ด้วยการกักตัวเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ทีมงานและนักแสดงละครเรื่อง แก่นรักสลบชะตา ของ อ้อม-พิชดา อัครเศรณี ผู้จัดแห่ง บริษัทเมจิก อีฟ วัน เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งได้ไปจัดงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องละครที่ร้านอาหาร Share สาขาพระราม 9 ซึ่งเป็นห้องส่วนตัว แต่ต่อมาพบว่ามีนักดนตรีในงานติดเชื้อ โดยบริษัท เมจิก อีฟ วันเอนเตอร์เทนเมนท์ฯ ได้ออกประกาศว่าได้ให้นักแสดงและทีมงานไปตรวจโควิด-19 ผลออกโดยรวมตอนนี้ยังไม่มีใครพบเชื้อ และระหว่างนี้จะให้ทีมงานทุกคนทำการกักตัวให้ครบ 14 วันตามมาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ และจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนออกจากกักตัว

ในส่วนของวงการกีฬา มีรายงานข่าวระบุว่า โค้ชฟันดาบ ดิเคอโควิต-19 โดยมีการแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวได้เดินทางมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 15.00-19.00 น. โดยใช้ลิฟต์โดยสารภายในอาคาร ขึ้นไปชั้นที่ 22 ซึ่งเป็นสำนักงานของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทาง กกท. ได้ออกประกาศปิดอาคารดังกล่าวทันที เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 8 เม.ย. พร้อมกับให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับบ้าน และให้สังเกตอาการรวมทั้งได้แจ้งให้โค้ชฟันดาบคนดังกล่าวซึ่งแจ้งไทม์ไลน์โดยละเอียดต่อไป

ด้าน “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสนุกเกอร์ชื่อดังของไทย ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งขันรอบคัดเลือก สิกสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ “สนุกเกอร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ” ซึ่งจะควอลิฟายที่สังเวียนครุฑวิลล์ เซียเตอร์ เมืองเซฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ โฟสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมนตรวจพบเชื้อว่าผม “เป็นโควิด-19”

ที่ประเทศอังกฤษ ผลตรวจออกแบบ 100% แล้วครับ จึงทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้อย่างแน่นอนแล้ว ผมจึงจะมาขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักในปีนี Hi-end Snooker Club และผู้ร่วมสนับสนุนในปีนี้คือ TonParam3cue ที่ได้สนับสนุนในฤดูกาลนี้ อย่างดีมาก วันนี้ผมยอมรับว่าผิดหวังพอสมควร แต่จะเก็บทุกความรู้สึกและบทเรียนในวันนี้ก้าวเดินและพัฒนาตัวเองต่อไป.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀...ดูตรง : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อตรวจพนักงานสถาบันเทิงในพื้นที่ย่านทองหล่อกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่านมามีการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่จำนวนมากและแพร่กระจายไปในหลายจังหวัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀...ฉีดวัคซีน :
กลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ อสม. ของ
จ.อำนาจเจริญ เข้ารับ
การตรวจสุขภาพเพื่อ
ฉีดวัคซีนโควิด-19
เข็มแรก ที่โรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ซึ่ง
จ.อำนาจเจริญ ได้
รับจัดสรรวัคซีนใน
รอบแรก จำนวน
1,800 โดส

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ปิดสถานบันเทิง41จังหวัด 'ศบค.'สั่งคุมเข้ม กองทัพเตรียม3พันเตียงสนาม

ศบค.รับโควิดรอบนี้คุมยาก
พื้นที่กทม.น่าเป็นห่วงที่สุด
หมอชี้เชื้อกลายพันธุ์มาจากเขมร
ยอดป่วยรายวันพุ่ง405คน

ไทยติดเชื้อพุ่งไม่หยุด พบรายใหม่
405 คน ดันยอดสะสมแตะ 3 หมื่น
วันแรก ตรวจพบในกทม.มากที่สุด
โยงคัสเตอร์พันธ์บาร์ ศบค.รับระบ
กลุ่มก้อนพันธ์บาร์คุมยาก คาด 1-2
เดือนเอาอยู่ กทม.น่าห่วงสุด ติดก
ปรับพื้นที่ยึดแผนเดิม ชงปิดสถาน
บันเทิงใน 41 จว. 14 วัน รัฐบาลเตรียม
หาแนวทางทำงานที่บ้านอีกรอบ
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

พร้อมเดินทางหน้าด่านคอสายพันผู้อังกฤษ โผล่ระบาดกลางกรุง ด้านนายกฯห่วงประช. สั่งเข้มมาตรการสถานบริการ ผับ บาร์ การไอเกะ พบผู้ติดเชื้อ ปิดทันที

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันรอบ 24 ชั่วโมงของไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ไทยติดเชื้อใหม่ 405 คน-กทม.ยอดพุ่ง
โดยนพ.ทวีศิลป์กล่าว ว่า วันนี้ไทย

มีผู้ติดเชื้อใหม่ 405 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 391 ราย มาจากการระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 197 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 194 ราย นอกจากนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 30,310 ราย หายป่วยสะสม 28,101 ราย อยู่ระหว่างรักษา ๕,114 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมคงที่ 95 ราย โดยผู้ติดเชื้อในกทม. มี 95 ราย มาจากการระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 48 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 47 ราย อย่างไรก็ตาม หากดูกราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำแนกตามความเสี่ยงจะเห็นว่า การติดเชื้อในสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม.เคยมีมาแล้วในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ในสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้า ครั้งนี้ มาอีกกลุ่มย่านทองหล่อ เหตุที่ยอดพุ่งสูง เพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ปิด มิดชิด อับ ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

ปิดแล้ว 21 แห่งใน 8 เขตรูปแบบลานจ์
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานผ.กท. ระหว่างวันที่ 22 มีนาคมถึงปัจจุบันที่ปิดสถานบันเทิงต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปเกี่ยวข้อง รวม 21 แห่งใน 8 เขต ประกอบด้วย เขตวัฒนา 9 แห่ง บางแค 1 แห่ง ภาษีเจริญ 1 แห่ง ลาดพร้าว 2 แห่ง ห้วยขวาง 4 แห่ง ดินแดง 1 แห่ง วังทองหลาง 2 แห่ง บางกะปิ 1 แห่ง โดยข้อสังเกตของการระบาดรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นสถานบริการในรูปแบบลานจ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่ทรูดูดี เน้นลูกค้าที่มีระดับ ราคาแพง และลูกค้าแหมมเบอร์เป็นหลัก มีเด็กนั่งครึ่งคั่ง และย่านที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมีร้านประเภทเดียวกันตั้งอยู่ติดกัน

ไม่ปรับสีพื้นที่หวั่นกระทบกลุ่มใหญ่
วันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (อีไอซี) กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องการปรับระดับพื้นที่ หรือปรับสีพื้นที่ ได้ข้อสรุปและจะเสนอ ศบค.ชุดเล็กว่า จะไม่มีการปรับระดับพื้นที่ หรือปรับสีพื้นที่ เพราะจะกระทบต่อตารางแผนการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเรื่องสถานบันเทิงเท่านั้น ดังนั้น มาตรการช่วงสงกรานต์จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลถึงวันที่ 7 เมษายน มีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องสถานบันเทิงเพียง 20 จังหวัด และ 504 ราย เท่านั้น ถ้าเราจะออกมาตราการไปกระทบต่อคนเรือนล้าน คงไม่ยุติธรรมกับคนอื่น การใช้จ่ายแรงกว่าไปทั้งหมดจึงไม่เหมาะสม ผอ.ศบค.จึงมอบให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

คุม หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอแนวทางให้ยาเฉพาะจุดที่มีปัญหา โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอขึ้นมา

สธ.ขงปิดผับบาร์ไอเกะใน 41 จว.
นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า อีไอซี กระทรวงสาธารณสุขเสนอแนวทางผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการ อื่นๆ ทั่วประเทศ อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่า สถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะนำเข้าสู่ประชุม ศบค.ชุดเล็กอีกครั้งวันที่ 9 เมษายน เพื่อพิจารณาและเสนอ ผอ.ศบค. ลงนาม

“โดยมาตรการดังกล่าวจะใช้กับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงและจังหวัดใหญ่ที่เป็นทางผ่านและมีสถานบันเทิงจำนวนมาก รวม 41 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์ เลย เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

รัฐเตรียมเวิร์กฟอร์มโฮมอีกรอบ
และว่า พร้อมกันนี้ ผอ.ศบค.ยังให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดแนวทาง เวิร์ก ฟอร์ม โฮม ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี รวมถึงขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้พิจารณาแนวทางดังกล่าวด้วยเพื่อลดปริมาณผู้ปฏิบัติงานและลดการเดินทาง นอกจากนี้ เราขอความร่วมมือสถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินงานให้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด-19 หรืออาจพิจารณาหยุดดำเนินการด้วยความสมัครใจ และขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโควิด

สำหรับแนวทางจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ จัดพิธีสงกรานต์ รัศมีขอพรผู้ใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัดยังไปได้ทุกที่ ผู้

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

แต่มีข้อห่วงใยให้ทุกคนยึดถือมาตรการป้องกันโควิด-19 บุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการพบปะผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่แคบ และย่ำว่าปี่นี้ งคสดน้ำสงกรานต์ คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ไฟม ประแป้ง ส่วนกิจกรรมอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ย้ำแนวทางตั้งรพ.สนาม

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สั่งการว่า ที่ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ กระทรวงสาธารณสุขได้พูดคุยเรื่องนี้ โดยหารือร่วมกับโรงพยาบาลหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยถึงแผนร่วมกัน ได้แก่ 1.ถ้าเตียงไม่พอขอขยายเตียงในแต่ละโรงพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 2.ถ้ายังไม่พอขอให้เปิดมาตรการการใช้สถานที่ กักตัวโดยใช้โรงแรมที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว ให้โรงพยาบาลเข้าประกบ เหมือนที่ผ่านมา 3.เตรียมการไว้ว่าหากเกิดโรงพยาบาลสนามขึ้นจริง เหมือนที่จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ มีหลายจังหวัดที่แพร่กระจายเชื้อโรคถึงแม้จำนวนไม่มากแต่ก็ได้สั่งเตรียมความพร้อม

เร่งหาต้นตอพันธุอังกฤษแพรทอม.

เมื่อถามว่าสายพันธุ์ โควิด-19 จากอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร โฆษก ศบค.กล่าวว่า ในการหารือ อาจารย์โรงเรียนแพทย์พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าสายพันธุ์อังกฤษนั้นแพร่กระจายได้รวดเร็ว จึงกังวลว่าอาจต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมในการดูแลเคมดูแลกัน 10 วัน ต้องขยายเป็น 14 วัน การดูแลรักษาหากเป็นสายพันธุ์อังกฤษต้องบำบัดรักษา ดูแลใกล้ชิด ส่วนการหาค่าตอบว่าสายพันธุ์อังกฤษมาจากไหน ยังไม่มีคำตอบ คณะกรรมการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต้องลงไปหาเหตุให้ได้

ศิริราชติดเชื้อ2รายจากภายนอก

ด้านศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ได้รับรายงานว่ามีแพทย์ประจำบ้านรพ.ศิริราช จากภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด 1 คน และภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1 คน ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นทราบว่าเป็นการติดเชื้อจากภายนอกโดยไม่รู้ตัวโรงพยาบาลอยู่ระหว่างประชุมกำหนดมาตรการความเข้มข้น การคัดกรองผู้รับบริการ จากก่อนหน้าก็มีการคุมเข้มในมาตรการต่างๆ อยู่แล้ว

สงกรานต์เสี่ยงกลับบ้านพบผู้สูงอายุ

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวด้วยว่า การระบาดรอบนี้ค่อนข้างหนัก หลังจากมีการระบาดที่จ.สมุทรสาคร แต่กลุ่มเสี่ยงสามารถจัดการบับเบิลแอนด์ซีลได้ แต่ขณะนี้การระบาดจากสถานบันเทิงกระจายไปทั่วกว่า 10 จังหวัดแล้ว ประกอบกับเป็นสายพันธุ์อังกฤษยิ่งกระจายเร็ว อีกทั้งต้องยอมรับว่าขณะนี้มาตรการต่างๆ คนการ์ดตกทุกเรื่อง และอยู่ในอารมณ์ที่เตรียมสนุกสนานในเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์อีก นำเป็นห่วง ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่อยากให้เกิดใจ แต่ให้ช่วยหยุดกระจายเชื้อ เกรงครีมาตรการต่างๆ เป็นไปได้ให้บททวนการเดินทางกลับไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หากไม่จำเป็นขอให้ชะลอ และใช้วิธีเยี่ยมทางไกลไปก่อน ยกเว้นต้องไปจริงๆ ก็ต้องเข้มงวดในมาตรการต่างๆ ทั้งสวมหน้ากากแม้แต่ในบ้าน ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพราะผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยง ในขณะที่ตัวเราอาจจะมีเชื้อ ซึ่งไม่แสดงอาการ อยากให้ทุกคนร่วมมือหยุดกระจายความเสี่ยง

2หมอศิริราชติดเชื้อโยงัมป์-ผู้ใกล้ชิดอีก1
ต่อมา รศ.นพ.วิศิษฐ์ วาามาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช แถลง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ความคืบหน้าหลังพบแพทย์ประจำบ้านของ
โรงพยาบาลศิริราชคิดโควิด-19 ว่า แพทย์ทั้ง
สองรายได้มาตรวจเช็กับทีมแพทย์ศิริราชแจ้ง
ว่าได้ไปในสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
ตามที่เป็นการคือ คลัสเตอร์สถานบันเทิง โดย
ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน เริ่มมีอาการวันที่ 5
เมษายน สอบสวนการระบาดเพื่อหาบุคลากร
หรือผู้ป่วยรายใดมีประวัติใกล้ชิดแพทย์ทั้งสอง
ท่าน ล่าสุดรับตัวแพทย์ทั้งสองท่านมารักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล นอกจากนี้ พบว่า
มีคนใกล้ชิดแพทย์อยู่บ้านเดียวกันคิดเชื่อ
1 ราย กรณีนี้จึงพบคิดเชื่อ 3 ราย

เร่งตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 คน
สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีทั้งบุคลากร
เจ้าหน้าที่ คนไข้ โดยบุคลากรที่สัมผัสแพทย์
สองคนมีมากกว่า 100 คน แต่สัมผัสเสี่ยง
สูงมี 27 คน ส่วนคนไข้ที่แพทย์สองรายได้ดูแล
นั้นมีทั้งหมด 10 ราย เป็นทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ซึ่งทางรพ.มีรายชื่อและแจ้งให้
ผู้ป่วยนอกทราบว่ามีความเสี่ยง เพื่อให้
สังเกตอาการและระมัดระวังป้องกันตน และ
ติดตามให้กลับมารักษาที่ รพ.ศิริราชต่อไป

'หมอยง' เผยเชื้ออังกฤษมาจากเขมร
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โควิด-19
สายพันธุ์อังกฤษ การระบาดในประเทศไทย
มีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษอย่างมากใน
ประเทศเขมร เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์

2564 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีจำนวน
ผู้ป่วยกว่า 1,500 ราย สายพันธุ์ที่ตรวจพบ
รายงานโดย องค์การอนามัยโลก เป็นสาย
พันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 และแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วมากในเขมร เมื่อเป็นเช่นนี้ ต้นตอของ
การระบาดในประเทศไทยครั้งนี้ ที่เกิดจาก
สายพันธุ์อังกฤษ ครั้งนี้ไม่น่าจะมาจากสถาน
กักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ น่าจะ
มาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่าง
ประเทศเขมรและไทย เพราะพบสายพันธุ์นี้
ในเขมร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2564 และยัง
ระบาดอย่างรุนแรงในเขมร แรงงานต่างด้าว
หรือคนไทยที่ข้ามไป ข้ามมา น่าจะเป็นต้นเหตุ
ในการแพร่ระบาดครั้งนี้

กำชับทกจว.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ
วงศ์รัตน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลง
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี
การระบาดเป็นกลุ่มก้อนสถานบันเทิง และ
กระจายหลายจังหวัดว่า อีโอซีของสร.เสนอ
ปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ
บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการ
กิจการอบ อย นวด ใน 41 จังหวัด อย่าง
น้อย 14 วัน อย่างไรก็ตาม ร้านอาหาร เปิดได้
ร้านนวดเพื่อสุขภาพยังเปิดได้ ส่วนจังหวัดอื่น
ให้ระวังเข้มข้น ขอให้ อสม.ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลผู้เดินทางเข้าออกภายในพื้นที่ เคาะประตู
บ้านให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอให้จัด
ระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย
ตั้งด่านตรวจผู้สัญจร ตรวจสอบสถานที่เสี่ยง
ในพื้นที่ เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร สนาม
ชนวิ้ว สนามชนไก่ รวมถึงระบบขนส่ง

สร.หนักใจคุมยาก-กทม.นำห่วงสุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า รอบนี้ถือว่า
ระบาดรุนแรงเท่าที่เคยระบาดมาหรือไม่
นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การระบาดในสถาน
บันเทิงรอบนี้ถือว่าควบคุมยากที่สุดเพราะ
จับได้ยากจับไม่อยู่ เชื่อว่ากรณีที่จะหายไป
ในต่างจังหวัดตอนนี้ เรายังเชื่อว่าจังหวัด
จะควบคุมอยู่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการ
ควบคุมราว 1-2 เดือน แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุด
คือกรุงเทพมหานคร ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่จะ
นำมาใช้ในการควบคุม เบื้องต้นก็ต้องแนะนำ
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

นายกฯ ห่วงปชช. สั่งตรวจเข้มคับบาร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ นายกฯ เป็นห่วงประชาชน ในสถานการณ์ระบาดที่ยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานบริการ รัฐเน้นป้องกันโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ คับ บาร์ คาราโอเกะ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน มีรายละเอียดดังนี้ 1.กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ปิดสถานประกอบการ 2 สัปดาห์ 2.กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 3.กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด/กทม. อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพิ่มความเข้มข้นความถี่ในการตรวจกำกับดูแล ให้สถานประกอบการป้องกันโควิด-19 ส่วนการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ยังเปิดตามที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ โดยให้เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กองทัพเตรียมพร้อมรพ. 3,000 เตียง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกเหล่าทัพ อยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ตามข้อสั่งการของนายกฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันเตรียมพื้นที่หน่วยทหาร 10 แห่ง พร้อมบุคลากรแพทย์ทหาร สนับสนุนตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามมากกว่า 3,000 เตียง ในกทม.และปริมณฑล ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างจัดเตรียมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาหน่วยทหารให้เป็นพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่อาจรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นต่อไป

กทม. จัดรพ. ตั้งรพ. สนามรับผู้ป่วย

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาสถานที่ทำเป็นรพ.สนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ในขณะที่ว่า สำหรับสถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามในนั้น กรุงเทพมหานครมีหลายแห่ง ไม่ต้องห่วง เช่นที่ รพ.ราชพิพัฒน์ ย่านพุทธมณฑล สาย 3 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ของสำนักงานแพทย์ กทม.

ผู้ว่าการรพ. ติดเชื้ออีกราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการยืนยันต่อมาว่าผลตรวจเป็นบวก จึงได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลโมเลกุลย้อนหลังเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำรวจทั่วไทยป่วยโควิด 42 นาย

วันเดียวกัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้หน่วยงานที่มีที่ตั้งใน ตร. แบ่งกำลังครึ่งหนึ่งปฏิบัติราชการที่พัก โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบ มิให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ในส่วนหน่วยที่ต้องให้บริการประชาชน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 มีข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 เมษายน เวลา 12.00 น. พบมีจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย แบ่งตามสังกัด ดังนี้ บข.น. 18 ราย, สดม. 7 ราย, บข.สอท. 1 ราย, บข.สันติบาล 1 ราย, ก.ตร. 1 ราย, สื่อสาร 1 ราย, บข.ภ.1 1 ราย, บข.ภ.5 8 ราย, บข.ภ.7 1 ราย, ทว. 1 ราย, รพ.ตร. 1 ราย, ข้าราชการบำนาญ 1 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวแล้ว

กักตัวก. คัดทหารยกชุด 100 คน

พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กรณีนายชิตี มหาไชยรักษ์ หรือ เบงค์ นักแสดง ติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารายงานตัวตรวจเลือกทหารที่จ.ขอนแก่นว่า เปลี่ยนคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งหมดในจ.ขอนแก่น และจ.ชลบุรี ประมาณ 100 นาย เข้ากักตัว 14 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ากองทัพบก ยังต้องตรวจเลือกทหารต่อไปตามที่กำหนด ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึง 10 วัน ขณะเดียวกันทุกหน่วยมีมาตรการคัดกรองโรคขั้นสูงสุด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

‘ศักดิ์สยาม’อาการดีขึ้น

‘สิระ’จ่อเชิญรมต.แฉงทมมีไลน์ติดโควิด

สส.ภูมิใจไทยป่วยเพิ่มอีกคน
สภาวโควิดองค์ประชุมล่ม
‘ชวน’สั่งเลื่อนถกประชามติ
‘ฝ่ายค้าน’ลั่นแก้รธน.ทั้งฉบับ

“ศักดิ์สยาม” โพสต์แจ้งอุณหภูมิตั้ง 36.6 องศา ปกติดี ระบุหน้าห้องป่วยติดโควิดเพิ่ม 1 “ลุงป้อม” โดดป้อง “ศักดิ์สยาม” เชื่อติดจากลูกน้องจริง หลังสังคม กดดันเปิดทวิตไลน์ ย้อนโซเชียลฯที่แฉ เชื่อได้หรือไม่ โฆษกภท.แฉงผลตรวจสส./จนท.ไม่ติดเชื้อ ขณะที่ สส.แปดริ้ว ภท.ติดโควิด รายที่ 2 “สิระ” เผย กมธ. เจริญ 2 รมต.แฉงทมมีไลน์หลังสงกรานต์ “ก้าวไกล” บี “ศักดิ์สยาม” เปิดทวิตไลน์ รัฐสภาวโควิดสุดย้อ องค์ประชุมล่ม “ชวน” สั่งเลื่อนถกพ.ร.บ.ประชามติ ต่อสมัชชาสามัญ ▶ ต่อ : ศักดิ์สยาม -หน้า 9

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

'ศักดิ์สยาม' ปกติดี/หน้าห้องป่วย

ล่าสุด นายศักดิ์สยาม ได้ส่งภาพเซลฟี่ตนเองในขณะที่อยู่ภายในห้องพักมายังกรู๊ปไลน์สื่อมวลชนกระทรวงคมนาคม พร้อมส่งข้อความว่า อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียส ปกติครับ ค่าออกซิเจน 96% หายใจเอง ทุกรี่ก็ตาม ในช่วงเย็นเมื่อวันที่ 7 เมษายน มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทีมหน้าห้องซึ่งเป็นผู้ติดตามใกล้ชิด ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม พบว่า หลังจากที่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ได้มีการแจ้งผลการตรวจให้สื่อมวลชนได้ทราบแล้ว อาทิ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้ไขว่ไขว่ผลการตรวจ ซึ่งระบุออกมาเป็นลบ นางสุชสำรว วนทนิยกุล

ต่อ : ศักดิ์สยาม - หน้า 10

ศักดิ์สยาม

ฝ่ายค้านยื่นจุดยืนแก้รธน.'60 ทั้งฉบับ
เดินสาย 4 ภาค รับฟังเสียงปชช.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ภายหลังจาก นายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขานุการพรรค
ภูมิใจไทย มีผลการตรวจพบติดเชื้อ
โควิดและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
บุรีรัมย์นั้น

มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ศักดิ์สยาม

เลขานุการ รว.คมนาคม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดและได้ปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุขในการกักตัว พร้อมกันนี้ได้โชว์ใบผลการตรวจซึ่งระบุไม่พบเชื้อโควิดด้วย

ด้านนายสรวิศ ทรงศิริ อดีตรองเลขาธิการ (ทล.) ได้รายงานผลการตรวจผ่านไลน์กรุ๊ปสื่อ ทล.โดยแจ้งว่าได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 โดยวิธี Swab เวลา 15.05 น. ผลการตรวจพบ ไม่เจอเชื้อแต่ยังคงกักตัว 14 วัน ทำงานที่บ้าน ส่วนนายปฐม เฉลยวาเรศ อดีตรองเลขาธิการ (ทช.) และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตรองเลขาธิการ (ขบ.) รวมถึงผลการตรวจพบไม่พบเชื้อโควิดเช่นกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้บริหารรายอื่นๆ ยังคงรอผลการตรวจอยู่

'ลู่ป้อม' อดป้อม 'ศักดิ์สยาม'

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เลขานุการพรรคภูมิใจไทย คิดเชื่อโควิดแต่ไม่เปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดจะกระทบมาถึงรัฐบาลหรือไม่ นายศักดิ์สยามก็บอกแล้วว่า คิดจากลูกน้อง เขาคิดจากหน้าห้อง แล้วจะต้องมาถามโซเชียลมีเดียอะไร เพราะท่านก็ไม่ได้ไปไหน แต่ไปประชุม ซึ่งการคิดก็คิดมาจากหน้าห้อง เป็นคนใกล้ชิด

เมื่อถามว่าสังคมต้องการให้เปิดโซเชียลมีเดียและกรใช้แอปไทยชนะ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า โซเชียลมีเดียก็เปิดแล้วไงว่าไปประชุมที่ไหน คนก็อ่านดูแล้วเขาก็มีความจริงใจอยู่แล้วที่จะเปิดเผย “ขออัยว่าเขาไม่ได้คิดจากใคร แต่มาจากหน้าห้องเขา”

ย้อนโขงเรียลที่แฉ เชื่อได้หรือไม่

เมื่อถามว่าโขงเรียลระบุว่าอาจคิดมาจากกาการไปเที่ยวสถานบันเทิง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าโขงเรียลจะเชื่อได้หรือไม่ แล้วใครเป็นคนเขียน เมื่อดูประวัติถึงกรณีนายวิฑูรย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ระบุว่า “คริสตัลคลับ” เหมือนเป็นสถานที่คุยงานของรัฐมนตรี และได้เปรียบเปรยว่า เป็น “ไทยคู่ฟ้า คลับ” พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมไม่รู้ ผมก็เชื่อจากที่รัฐมนตรีท่านพูดอย่างนั้น ผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมในการตั้งโรงพยาบาลสนามในกทม. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายกฯสั่งการแล้ว ส่วนเรื่องพื้นที่ที่จะจัดเตรียมตั้งรพ.สนามนั้นขณะนี้ทาง

กระทรวงกลาโหมกำลังไปดูอยู่ เพราะเป็นผู้รับดำเนินการในเรื่องนี้ ไม่ต้องห่วงเขาเตรียมการไว้แล้ว

สส./จนท.ภูมิใจไทย ไม่ติดเชื้อ

ขณะที่ นายกรรณ ประศมนันท์กุล สส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ สส.ของพรรค และเจ้าหน้าที่พรรค ที่ไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ 13 ปี พรรคภูมิใจไทยที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคร่วมงานด้วย ก่อนตรวจพบติดโควิด-19 ล่าสุด สส. และเจ้าหน้าที่ของพรรค ที่เข้าตรวจในสถานับบาราศณราดู เมื่อวันที่วานนี้ทั้งหมด ไม่พบเชื้อและจะนัดหมายเพื่อไปตรวจอีกครั้งใน 7-10 วันข้างหน้า ซึ่งระหว่างนี้ทุกท่านก็กักตัวอยู่บ้าน เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนกรณีข่าวลือว่า นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ สส.ระยอง พรรคภูมิใจไทย อาจติดโควิด-19 เพราะใช้ขึ้นสูงนั้น คนไม่ทราบ เพราะไม่ได้เจอกับเจ้าตัวที่สถาบันบาราศณราดู

สส.แปดวิภท.ติดโควิดรายที่ 2

นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ สส.ระยอง พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “กิตติชัย เรืองสวัสดิ์” ระบุว่าเรียนทุกท่าน และกราบขออภัยทุกท่านครับ เมื่อวานช่วงค่ำ ผมได้ทราบผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็น “บวก” (คือติดเชื้อครับ) การสอบสวนโรค ผมน่าจะได้รับการซักถามจากทางอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อน (กลุ่มเพื่อนมีความใกล้ชิดกับร้านอาหารที่พบเชื้อใน กทม.) เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมากับ การพบกันก่อนวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ทุกๆ งาน #ทุกท่านปลอดภัยแน่นอนครับ เบื้องต้นไม่มีไข้ และไม่แสดงอาการใดๆ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.โรงพยาบาลพระนรินทร์ สุวรรณภูมิ ผมกราบขออภัยทุกท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ ที่นี้ด้วยนะครับ

'ก้าวไกล' บี'ศักดิ์สยาม'เปิดโซเชียล

ด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ขอเรียกร้องให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาเปิดเผยโซเชียลมีเดียที่ติดเชื้อโควิด-19

เนื่องจากก่อนหน้านี้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จึงเชื่อว่า นายศักดิ์สยาม ก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ใดก็จะต้องมีกรเช็คอินเข้า-ออกสถานที่นั้น โดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ให้สมกับที่นายศักดิ์สยาม อยู่ในพรรคที่มีหัวหน้าพรรค เป็นรว.สาธารณสุข หรืออย่างน้อยเวลาไปไหนมาไหนก็มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อบันทึกเส้นทางในการเดินทาง

“พรรคก้าวไกลอยากเรียกร้องให้นายศักดิ์สยามออกมาเปิดเผยโซเชียลมีเดียเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค และควบคุมโรค และหากนายศักดิ์สยามไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวในฐานะรัฐมนตรีควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก” นายวิโรจน์ กล่าว

กมธ.เชียว2รมต.สอบพันสงกรานต์

นายธีระ เสนาะจะ สส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรเผยว่า กมธ.จะเชิญ 2 รัฐมนตรีที่ปรากฏชื่อ เข้าชี้แจงโซเชียลมีเดียในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะกรมชงค.ประชุมเวลานี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด การเปิดโซเชียลมีเดียถือเป็นกฎหมาย หากบิดเบือนปกปิด ถือว่ามีความผิดได้รับทั้งจำและปรับ และไม่สามารถอ้างเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครองได้ ต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกับประชาชน ไม่วันนี้การเมือง หรือ รัฐมนตรี ส่วนตัวส่งสยงกระทรวงสาธารณสุขไม่บังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้ ซึ่งส่วนตัวมีหลักฐาน คือ ภาพถ่าย 2 รัฐมนตรีที่เข้าไปจากแหล่งเชื้อถือได้ ระบุวันที่ชัดเจน

พรเพชรย้าย.ไปพท.เสี่ยงกักตัว

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ได้แจ้งไปยังสมาชิกวุฒิสภาแล้วว่าด้วยเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีภาระทำให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี อย่าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือถ้าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมา ขอให้รับผิดชอบตัวเองด้วยการกักตัว หากไม่ได้ไปไหน ขอให้อยู่บ้านจะดีที่สุด สมาชิกหลายคน ก็มีความเห็นด้วย บางคนก็คิดว่ากักตัวแล้ว ทั้ง สส.และ สว.ต่างมีภารกิจหน้าที่ต้องทำประจำ ทุกภารกิจมีความเสี่ยง หลังจากนี้อาจจะมีการหารือกับวุฒิสภา เพื่อขอลดการประชุม คณะกรรมาธิการลงเหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนกรณีดิฉันทัน ก็มีข้อเสนอ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

อยากให้สมาชิกรัฐสภาจิต เมืองต้น ทราบว่า สมาชิกบางคนเริ่มมีการประสานไว้แล้ว แต่ควรต้องไปติดที่โรงพยาบาล จะเหมาะสมกว่า หากเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขไม่ทัน

ประชุมรัฐสภาวันที่ ๒ สุดบางตา

ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เป็นวันที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ตั้งแต่ช่วงเช้า ถึงช่วงบ่ายเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีสมาชิกอยู่เข้าประชุมบางตา เกินองค์ประชุมเพียงไม่มาก จนการพิจารณาถึงมาตรา ๕๐ เรื่อง การนับคะแนนเสียงประชามติ เมื่อแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนลงมติ ได้มีสมาชิกเหลืออยู่แค่ ๓๗๒ คน เกินองค์ประชุม ๓๖๖ คน เพียง ๖ เสียงเท่านั้น

ทำให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานต้องคอยกระตุ้นเตือนขอความร่วมมือให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมและขอให้ออดทนช่วยกันทำหน้าที่ เพราะระงับทั่วโลกกันแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

ในมาตรา ๕๐/๑ เรื่องการนับคะแนนเสียงประชามติในราชอาณาจักร เมื่อ นายชวนกอดอดให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม ยังมีสมาชิกอยู่กันอย่างบางตา แม้นายชวนกอดอดเรียกถึง ๓ รอบ สมาชิกก็ยังไม่ค่อยเข้ามาแสดงตน

'ชวน'ให้ทุกคนอดทนทำหน้าที่

นายक्रमานิตย์ จังขำพุ่ม สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย หรือว่าหากต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อนจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ สังเกตมาหลายมาตราแล้ว มีสมาชิกอยู่น้อยลง จะเปิดประชุมวิสามัญอีกครั้งได้หรือไม่ นายชวนชี้แจงว่า จะไม่เปิดประชุมวิสามัญเป็นครั้งที่ ๓ ถ้าไม่ผ่าน เรื่องก็ค้าง ต้องไปเปิดประชุมอีกที่สมัยสามัญ เหมือนเราไม่รับผิดชอบ จึงขอให้ทุกคนอดทน ช่วยกันทำหน้าที่ ก่อนจะกอดอดเรียก สส.ให้มาแสดงตนเป็นองค์ประชุมครั้งที่ ๔ จึงมีสมาชิกมาแสดงตน ๓๗๒ คน เกินองค์ประชุมมา ๑๑ เสียง

ถกตั้งเครือข่ายของนักประมุข

จนกระทั่ง การพิจารณาถึงมาตรา ๕๑ เรื่อง การประกาศผลการออกเสียงประชามติ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว.เสนอขออนุญาตให้สมาชิกเข้าชื่อเรียก นายชวนชี้แจงว่า ยังมีสมาชิกเข้าๆ ออกๆ ห้องประชุม ขอร้องไม่ให้หนักองค์ประชุม

นายสมชาย แสงการ สว.พูดเสริมว่า เห็นใจการประชุมวันนี้เรื่องสถานการณ์โควิดเข้ามา สส.หลายคน ไม่สามารถมาประชุมได้เพราะไปพบคนติดเชื้อโควิดจึงต้องเดินทางไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อ แต่ขอให้ระวังเรื่องการเสียบัตรแทนกันด้วย เพราะไม่อยากเกิดเหตุเช่นจนมีคนนำไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการเสียบัตรแทนกัน เพราะสังเกตเห็นเสียงตอนแสดงตนเป็นองค์ประชุม กับเสียงตอนลงมติมีผลต่างหากกันแบบคิดสังเกต เกรงจะมีคนเสียบัตรแทนกัน ทำให้ นายคารม พลพรกลาง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ส่วนกลับทันทีว่า เรื่องการเสียบัตรแทนกันไม่มี ขอให้ นายสมชายอย่ามาโยนชี้ให้กัน

นายชวนได้รับคำตบเข้าสู่การประชุม ต่อจนกระทั่งเข้าสู่การพิจารณาตรา ๕๓ เมื่อมีการแสดงตนเป็นองค์ประชุม มีสมาชิกอยู่แสดงตนแค่ ๓๗๒ เสียง ทำให้ นายชวนตัดสินใจ พักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อเรียก วิป ๓ ฝ่าย มาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องจำนวนสมาชิกในห้องประชุม

'ชวน'สุดย้อล้งเลื่อนถกสมัยต่อไป

หลังพักการประชุมก็ได้เริ่มประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๕.๐๕ น. นายชวน ได้แจ้งว่า จากการหารือ เหลือการพิจารณาอยู่ไม่มาก ถ้าอภิปรายน้อย ก็จบได้ในเวลาสั้นๆ แต่ปัญหาที่เป็นกังวล คือองค์ประชุม ถ้าไปไม่รอดก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธความเป็นจริง จะไม่ว่าใครเพราะขณะนี้มีสถานการณ์ไม่ปกติ จากนั้นให้พิจารณาตรา ๕๓ ต่อโดยให้สมาชิก รัฐสภาแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ ได้ทศเวลาระยะเวลาหนึ่งรอให้สมาชิกรัฐสภาเสียบัตรแสดงตนโดยนายมานพ ทิริภูวคัล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ไม่ทราบว่าสมาชิกกลัวอะไรกับพ.ร.บ.ประชามติ ขอให้ทุกคนเข้ามาร่วมประชุม

นายชวนกล่าวว่า คงไม่ใช่เรื่องกลัวแต่ด้วยเหตุที่เราทราบว่าจะอะไรเกิดขึ้น และการเปิดสมัยวิสามัญ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำเรื่องทูลเกล้าฯเพื่อกราบบังคมทูล เราได้เปิดวิสามัญกับเรื่องนี้ ๒ ครั้งแล้ว เรามาลงเอยอย่างนี้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนา คนให้โอกาสสมาชิกได้แสดงตน เพื่อให้ท่านได้มีชื่ออยู่ในห้องประชุมในวาระของการประชุมนี่ และขออนุญาตที่ประชุม ขอเลื่อนการประชุมเรื่องนี้ไปประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีความจำเป็นต้องให้ห้องประชุมมีความสมบูรณ์แม้จะยังไม่ครบองค์ประชุมแต่ก็เห็นว่าควรจะต้องเลื่อนออกไป

จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมวิสามัญและปิดประชุมในเวลา ๑๕.๑๙ น.

'ฝ่ายค้าน'ยื่นรื้อรธน.ทั้งฉบับ

ที่รัฐสภา แกนนนำ ๘ พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ร่วมแถลงจุดยืนการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าช่วงปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยังมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อีกหลายเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหาเหล่านี้เราจึงคิดว่าจะนัดประชุมกันอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง และจะเดินสายพบพี่น้องประชาชน ๔ ภาค เพื่อลงไปดูความเดือดร้อนและฟังเสียงประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่า ท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หารือกันแล้วเห็นว่ายังยืนยันจุดยืนเดิมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขึ้นขึ้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม จะพยายามยื่นให้ทันในการเปิดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญวันที่ ๒๒ พ.ค.นี้ ระหว่างนี้มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา สามารถทำคู่ขนานไปได้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เป็นสำคัญ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

โควิดถล่มทุกวงการ-285วีไอพีวุ่น กัก'วปอ.' ยกรุ่น

ทองหล่อพันเชื้ออีกติดอื้อ
ซูวิทย์ตั้งชื่อไทยคู่ฟ้าคลับ
ได้นิววักซิน-ป่วยใหม่405
ทั้งผู้วาร์ฟท.-สส.ภท.ด้วย
ศาลเช็กขรก.อุบโทม์ไลน์

'ซูวิทย์'แฉ รมต.ติดเชื้อโควิดที่ยวบับทองหล่อ
ให้กล้าเปิดเผยโทม์ไลน์ 'บึกป้อม'ป้อง'ศักดิ์สยาม'
เชื้อติดเชื้อจากลูกน้องหน้าห้องทำงาน ผอ.วปอ.แจ้ง
นักศึกษารุ่น 63 รวม 285 ราย ให้เข้าตรวจพร้อม
กักตัว 14 วัน (อ่านต่อหน้า 3)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

ต่อจากหน้า 1

กัก'วปอ.'

ไทยป่วยพุ่ง405รายติดเชื้อ37จว.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย ติดเชื้อในประเทศ 391 ราย แบ่งเป็น ระบบเฝ้าระวังและบริกร 197 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 194 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 14 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 30,310 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 27,133 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 16,690 ราย รักษาหายแล้ว 28,101 ราย เหลือรักษาอยู่ 2,114 ราย แบ่งเป็น อยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,519 ราย รพ.สนาม 595 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 95 ราย โดยการระบาดรอบใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,073 ราย เสียชีวิตสะสม 35 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย พบใน จ.สมุทรสาคร 9 ราย กรุงเทพฯ 95 ราย และจังหวัดอื่นๆ 287 ราย ทั้งนี้ กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและบริกรมีความชันขึ้นมา เมื่อจำแนกผู้ติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย จากระบบเฝ้าระวัง 197 ราย พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงได้แก่ กรุงเทพฯ 48 ราย เชียงใหม่ 5 ราย เชียงราย 1 ราย พิษณุโลก 4 ราย พระนครศรีอยุธยา 2 ราย สระบุรี 1 ราย นนทบุรี 18 ราย ปทุมธานี 8 ราย นครปฐม 6 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ชลบุรี 14 ราย สระแก้ว 14 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 14 ราย ขอนแก่น 3 ราย อุตรดิตถ์ 7 ราย บุรีรัมย์ 2 ราย ยโสธร 1 ราย ภูเก็ต 3 ราย ชุมพร 3 ราย สงขลา 2 ราย ลำปาง 1 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย สมุทรสาคร 9 ราย สมุทรปราการ 23 ราย ระยอง 1 รายหนองบัวลำภู 1 ราย ชัยภูมิ 2 ราย และนครศรีธรรมราช 1 ราย

"ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 194 ราย พบใน กรุงเทพฯ 47 ราย เชียงใหม่ 1 ราย นราธิวาส 146 ราย เป็นกรณีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ จ.นราธิวาส ส่งผลให้ลำปางที่ประเทศไทยพบการติดเชื้อในรอบ 7 วัน รวม 37 จังหวัด ครึ่งก่อนประเทศ แบ่งเป็นจังหวัดสีแดงที่พบผู้ติดเชื้อใน 1-2 วันที่ผ่านมาก 30 จังหวัด จังหวัดสีส้มที่พบผู้ติดเชื้อใน 3-6 วันที่ผ่านมา 7 จังหวัด" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

เปิดรายชื่อ21ร้านโยกติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สบคม.) รายงานการติดเชื้อในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปลายปี 2563 พบว่า การเดินทาง

ติดเชื้อในสถานบันเทิงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ย่างต้นเมษายน รอบนี้เป็นกรณีการติดเชื้อย่านทองหล่อ เอกมัย มียอดติดเชื้อพุ่งสูงมาก ข้อมูลจากสำนัอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศรายชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกัน รวม 21 แห่งใน 8 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา 1.Krystal Club Thonglor25 2.Barbarbar 3.Ekamai Beer House 4.Emerald Thonglor13 5.Dirty Bar 6.Bottoms up Thonglor 7.AINU Hokkaido Izakaya&Bar 8.TheCassette Music Bar Ekamai 9.63 Music House Ekamai เขตบางแค 10.สวนอาหารปึกไม้ เขตภาษีเจริญ 11.THE JAZZ เขตลาดพร้าว 12.M Club 13.76 GARRAGE เขตห้วยขวาง 14.The Play Exclusive Club 15.TOPONE Club Bangkok 16.Chill Chill Restaurant เหม่งจ่าย 17.Hiso Ciety เขตดินแดง 18.Dubai Luxury Club เขตวังทองหลาง 19.69 TomDiiz Pub 20.Dollar Bangkok เขตบางกะปิ และ 21.7-Duck-Pub&Lounge

ศบค.สั่งปิดเฉพาะสถานบันเทิง41จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กมีข้อสรุปแล้วว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของประเทศไทยเนื่องจากจะกระทบต่อการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการในกลุ่มสถานบันเทิง การใช้ยาแรงในोटติดที่เราเรียนรู้มาแม้จะควบคุมโรคได้ดีแต่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอื่นๆ โดยเฉพาะร้านอาหารที่ถูกปิดไปด้วย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-วันที่ 7 เม.ย. 64 พบติดเชื้อ 504 รายใน 20 จังหวัด เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษที่แพร่ระบาดเร็ว เราไม่ใช่ว่าจะกระทบกับคนจำนวนมาก แต่จะมีมาตรการเฉพาะจุดที่มีปัญหา

ที่ประชุม EOC สบ.ได้มีการหารือและได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ในวันที่ 9 เม.ย. ให้มีการปิดสถานประกอบการ สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่อาจแอบนอน อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายใน 41 จังหวัด พิจารณาจาก 1.จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและสถานประกอบการ 2.จังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือเป็นทางผ่านหรือเป็นเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงจำนวนมาก ทั้งนี้ 41 จังหวัด ประกอบด้วย 1.กรุงเทพฯ 2.ปทุมธานี 3.นนทบุรี 4.นครปฐม 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสงคราม 7.สมุทรสาคร 8.พระนครศรีอยุธยา 9.สระบุรี 10.ลพบุรี 11.นครนายก 12.ชลบุรี 13.ระยอง 14.จันทบุรี 15.ปราจีนบุรี 16.ฉะเชิงเทรา 17.สระแก้ว 18.สุพรรณบุรี 19.กาญจนบุรี 20.ราชบุรี 21.ประจวบคีรีขันธ์ 22.เพชรบุรี 23.ระนอง 24.ชุมพร 25.นครศรีธรรมราช 26.ภูเก็ต 27.สุราษฎร์ธานี

28.สงขลา 29.ยะลา 30.นราธิวาส 31.นครราชสีมา 32.ขอนแก่น 33.ชัยภูมิ 34.อุดรธานี 35.บุรีรัมย์ 36.เลย 37.เชียงใหม่ 38.ลำปาง 39.เชียงราย 40.ตาก และ 41.เพชรบูรณ์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องที่สำคัญที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเรื่องคือ การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ขอให้ภาครัฐทุกหน่วยงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านเช่นเดียวกัน สถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถานบันเทิงยังประกอบการได้เหมือนเดิม คนที่จองโรงแรมจัดงานไว้ยังทำได้เหมือนเดิม เดินทางไปต่างจังหวัดได้เหมือนเดิม แต่ขอเพิ่มความเข้มงวดในกตกรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หรือขอหยุดการดำเนินการด้วยความสมัครใจ เพื่อลดการเดินทางเพื่อความปลอดภัย

ยื่นสงกรานต์ไม่ห้ามเดินทาง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แนวทางในเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้อัดฉีดกิจกรรม แต่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคส่วนตัว โดยขอให้งดในกิจกรรมการสาดน้ำ คอนเสิร์ต บาร์ตีใหม่ ประเพณี ยังเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่เมื่อมีข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดออกมาก็ขอให้ปฏิบัติตามจังหวัดนั้นๆ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เตรียมการเรื่องแผนต่างๆ โดย 1.ขอขยายเตียงที่อยู่ในแต่ละโรงพยาบาลให้เพิ่มขึ้นทั้งรัฐและเอกชน 2.เปิดมาตรการของการใช้สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ที่เป็นโรงแรมต่างๆ เข้ามารวมในระบบ และให้โรงพยาบาลไปประกบ เพราะอย่างที่เห็นว่าส่วนใหญ่อาการไม่มาก อาการน้อยให้ไปนอนที่โรงแรมที่จะสามารถให้การบริการในลักษณะทางการแพทย์ได้ และ 3.เตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนาม เพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆ เริ่มมีการจัดเตรียมความพร้อม ขณะนี้หลายจังหวัดที่มีการแพร่กระจายของโรคจำนวนมากและมีการสั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว

'บักป้อม'ยื่น'ศักดิ์สยาม'แจ้งชัด

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐมนตรีติดเชื้อโควิดแล้วไม่เปิดใหม่ทั้งหมดจะกระทบรัฐบาลหรือไม่ ว่า "ไม่มี" และยกศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บอกมาว่าติดจากลูกน้อง ติดจากหน้าห้อง จะต้องถามใหม่ไม่ว่าอะไร เพราะนายศักดิ์สยามไม่ได้ไปไหนแค่ไปประชุม การติดติดมาจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องเป็นคนใกล้ชิด"

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ต่อจากหน้า 3

กัก'วปอ.'

เมื่อถามว่าสังคมต้องการให้เปิดเผยโซเชียล และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "โซเชียลเขาเปิดแล้วจะไปประชุมที่ไหน อันคุณแล้วเขามาจริงใจอยู่แล้วที่จะเปิดเผย ขออย่าว่าไม่ได้ติดใจใคร แต่มองจากเจ้าหน้าที่หน้าห้อง" เมื่อถามว่าโซเชียลมีเดียระบุว่าอาจติดมาจาก การไปเที่ยวสถานบันเทิง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "โซเชียลมีเดียจะเชื่อได้หรือไม่ แล้วใครเป็นคนเขียน"

เมื่อถามกรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต นักการเมือง ระบุว่าคริสตัสคลับเป็นสถานที่ถูก งานของรัฐมนตรีเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้า 2 พล.อ. ประวิตรกล่าวว่า "ไม่รู้ ก็เชื่อว่าที่รัฐมนตรีพูด"

เมื่อถามถึงความพร้อมในการตั้งโรงพยาบาล สนามใน กทม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "นายกรัฐมนตรีสั่งการแล้ว ส่วนเรื่องพื้นที่ทางกระทรวง กลาโหมจะไปดูเพราะเป็นผู้รับดำเนินการ"

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ราชาราชการจังหวัดในการตัดสินใจออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เอง ส่วนตัวเห็นด้วย และเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่น่าเป็นที่ยุติต้องถือการประเทศ ส่วนแผนการเปิดประเทศ นำร่องพื้นที่ จุดเกิด ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะมีการ ทบทวนหรือไม่ยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมา เข้าใจว่า ต้องมีการประเมินแนวทางอีกครั้ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพฯ นั้นมีหลายแห่ง เช่น รพ.ราชพิพัฒน์ ย่านพุทธมณฑลสาย 3 และ รพ. ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ของสำนักงานแพทย์ กทม.

'ชูวิทย์' แฉแหล่งไทยคู่ฟ้าคลับ

ที่โรงแรมเคแอส สุทธิวิท 24 นายชูวิทย์ กมล วิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง เปิดเผยกรณีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 จากย่านทองหล่อ กทม. มีการ โยงถึงรัฐมนตรี นักการเมือง และนักธุรกิจ หลายคน ที่ติดเชื่อขณะนั้นว่า สถานบันเทิงคริสตัสคลับ เปรียบเสมือนไทยคู่ฟ้าคลับ เพราะมีผู้บริหารระดับ ประเทศไปเที่ยวกัน หรือเจรจาถึงธุรกิจต่างๆ อาทิ โครงการธุรกิจหมิ่นล้าน เป็นสถานที่ที่มีลิฟต์ บาร์ และมีโซน "วีไอพี" มีเจ้าของเป็นนายทหารคนดัง ชื่อ "อ๊อด" สาเหตุที่ผู้บริหารระดับประเทศไปยังสถาน บันเทิงดังกล่าว เนื่องจากเป็นจุดที่คุยเรื่องธุรกิจ แล้วไม่เกิดความเครียด การไปสถานที่แบบนี้ทั้งผู้ ประกอบอาชีพและแขกต่างๆ ไม่ได้ เป็น สิทธิที่สามารถทำได้ แต่ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด แบบนี้เมื่อไม่ได้รับแจ้งตั้งแต่แรกก็ต้องยอมรับ จะ ต้องเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงในเรื่องโซเชียลที่แท้จริง เนื่องจากทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือด ร้อน เช่น วินจักรยานยนต์ แท็กซี่ เด็กลีฟ และ อื่นๆ เพราะอาจขาดรายได้

นายชูวิทย์เปิดเผยว่า ที่ออกมาพูดแบบนี้ เพียงต้องการเรียกร้องรัฐมนตรีและคณะให้เปิด โลင်းที่แท้จริง เพื่อให้สังคมและประชาชนเป็นเห็น ตัวอย่าง แบบนี้จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมาก ขึ้นด้วยซ้ำ ส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางเมืองไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เพราะ ไม่ใช่เรื่องผิด เพียงควรออกมาขอโทษประชาชนที่ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งนี้ อีกทั้งไม่ใช่สถานที่ ผิดกฎหมาย คลัสเตอร์คริสตัสคลับรอบนี้จะมีการ แพร่กระจายเชื้อออกไปมากกว่าคลัสเตอร์ของดีเจ มะตูม เพราะคลัสเตอร์รอบนี้รวมคนในกลุ่มคนวัย ผู้มาประเทศ ที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก

นายชูวิทย์เปิดเผยต่อว่า มีหลักฐานเป็น ภาพถ่ายทะเบียนรถของรัฐมนตรีที่เข้าไปจอดยัง ลานจอดรถวีไอพีในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา อีกทั้งได้เปิดคลิปบรรยายกายในสถานบันเทิง ดังกล่าวว่าภายในมีกิจกรรมอย่างไว้ง โดยภายใน ที่เห็นมีความใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ได้โดยง่าย

นายชูวิทย์เปิดเผยว่า สถานบันเทิงที่เป็น ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มีเพียงในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ มีพื้นที่อื่นอีก ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก มองว่ารัฐควรมีมาตรการที่แน่นหนา มั่นคง ถึง จะจับกุมโควิด-19 ได้จริง และควรจำกัด ในสิ่งที่ควรจำกัด ถ้าจะป้องกันไม่ได้ ต่อให้ ปิด 14 วัน กลับมาเปิดอีกก็ไม่สามารถควบคุม สถานการณ์โควิดได้เช่นเดิม ส่วนกรณี "เจสซี วาร์ด" เน็ตไอดอลชื่อดัง บอกว่าคลัสเตอร์เวเนเจอร์ เป็นคลับเก่าเมื่อ 3 ปีก่อน เขามาโยงโควิด-19 นายชูวิทย์บอกว่า "ไม่ต้องอาย หากคิดจะทำ อาชีพแบบนี้"

ผอ.สั่งวปอ.รุ่น63ตรวจโควิด

พล.ท.วีโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ ได้ออกประกาศวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุว่า ได้รับรายงานว่ามีนักศึกษา วปอ. รุ่น 63 จำนวน 1 คน ติดเชื้อ และมีนักศึกษา รุ่น 63 จำนวน 2 คน ขอพักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ประกอบ กับมีข้าราชการ 1 คน ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายนจึงขอแยกไปดูกิจการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย. และเลื่อนการจัดส่งมอบวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 20-22 เม.ย. ไปก่อน และยกเลิกกิจกรรมการ ศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เม.ย. และขอให้

นักศึกษา รุ่น 63 และข้าราชการ เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 8-9 เม.ย. และกักตัว 14 วัน ณ ที่พัก พร้อมรายงานในระบบทุกวัน

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นนักเรียนร่วมรุ่น วปอ.63 ด้วย กล่าวว่า แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติด เชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่วิทยาลัยเรียนได้เรียนผ่าน ระบบZoom แต่พร้อมจะเริ่มกักตัวเองตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. เป็นต้นไป ส่วนตัวได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดแล้ว รวมทั้งได้ทำการตรวจ สว๊อบ เทสต์ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเช่นกัน แต่เพื่อให้เป็น มาตรฐาน สอ.จะขอทำตามที่ได้รับคำแนะนำ ของ พล.ท.วีโรจน์

ทั้งนี้หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการ ศึกษา จำนวน 285 คน ประกอบด้วย ทหาร 94 นาย ตำรวจ 9 นาย ข้าราชการพลเรือน 77 คน พนักงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป 68 คน นักศึกษาจาก มิตรประเทศ 7 นาย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และเวียดนาม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปฐมนิเทศและภาคการศึกษาหลัก

เผยโซเชียล'กั๋ว'ติดโควิด

กรณี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า สำหรับโซเชียล พบว่า เมื่อ วันที่ 5 เม.ย. เข้าประชุมที่กรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก ห้อง M14 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เวลา 10.00 น. มีผู้ เข้าร่วม 23 คน ต่อมาเวลา 14.00 น. ประชุม อีก มีผู้เข้าร่วม 26 คน ส่วนวันที่ 7 เม.ย. เวลา 16.00 น. ประชุมร่วมกับ อปส.และ กพร. ที่กรม ประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วม 8 คน ก่อนหน้านั้น พล.ท.สรรเสริญได้ตรวจผลตรวจซีพีพีอาร์ ระหว่าง รุ่นที่-รุ่นน้อง เหล่าทหารม้า ที่สนามฟุตบอลแห่ง หนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้งทหารทั้งในและ นอกราชการจากหน่วยต่างๆ รายงานข่าวแจ้ง ว่า ไม่เพียงแต่ พล.ท.สรรเสริญ เท่านั้นติดเชื้อ โควิด-19 แต่ยังมีนายทหารระดับสูงของ พลม.2 รอ., ทหารหน่วยมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ยศระดับนายพล

หลังเกิดเหตุดังกล่าว กองทัพบกกำลังให้ กำลังพลทั้งหมดกักตัว และเฝ้าสังเกตอาการรวม ถึงเพิ่มมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด

ผลตรวจ2รมช.เป็นลบ-นิสิตติด2ราย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากที่เข้าร่วม งานวันครบรอบการก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย ภาย หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนั้น จึงได้เข้า ตรวจหาเชื้อที่สถานับว่ามาตรฐาน ผลออกมาเป็น ลบ และจะกักตัวเอง 14 วัน เนื่องจากถือเป็นกลุ่ม เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน ทำงานในรูปแบบ Work from home

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ขณะที่นางดรณวรรณ ขาญพิพัฒน์ชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศบ. กล่าวว่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศบ. ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากได้ทราบข้อมูลจาก น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศบ. พร้อมตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันไปในคราวเดียวกันด้วย เนื่องจากคุณหญิงกัลยาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้ว ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยาได้รับแจ้งผลการตรวจออกมาเป็นลบ ด้านคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน แจ้งว่า ได้ออกประกาศแจ้งใหม่ให้ฉีดวัคซีน นก. ณ วันที่ 8 เมษายน พบนิสิตติดเชื้อจากนอกพื้นที่ มก.เป็น นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 1 ราย ได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทราบ ให้หยุดพักดูอาการ 14 วัน แล้ว ขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ มก.

‘สาธิต’โชว์ผลตรวจภูมิคุ้มกัน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่ ในการปฏิบัติงานภารกิจของ สธ. ตนจึงมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่สม่ำเสมอมาโดยตลอด โดยมีผลเป็นลบมาตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัทซิโนแวค ในเข็มที่ 1 และได้รับครบโดสเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พร้อมกันนั้นก็เจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ผลออกมาเป็น 0 U/mL ซึ่งหมายถึงยังไม่ภูมิคุ้มกันต่อโรค

นายสาธิตกล่าวว่ ในวันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 15 วัน โดยเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ผลการตรวจออกมาเป็นลบ แปลว่าไม่ติดเชื้อ พร้อมทั้งผลการเจาะเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 หลังรับวัคซีนครบโดสแล้ว พบว่าภูมิคุ้มกันต่อโรคขึ้นในระดับ 39.9 U/mL คาดว่าน่าจะเกิดจากการรับวัคซีนซิโนแวค แต่ยังไม่ได้ตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่พอจะสามารถป้องกันโรคติดเชื้อได้ในระดับใด ในส่วนนี้ ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประชาชนทยอยคืนตัวรถไฟ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้ง ในช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ รฟท. ได้กำหนดให้ประชาชนที่ต้องการงดเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือระหว่างวันที่ 9-18 เมษายนนี้ ให้สามารถคืนตัว

โดยสารได้ เบื้องต้นมีมาขอคืนตัวของวันที่ 9-18 เมษายนแล้ว แบ่งเป็นการคืนเงินแบบเต็มราคา รวมกว่า 2,588 ใบ หรือประมาณ 1.53 ล้านบาท และการคืนเงินแบบหักค่าธรรมเนียม รวมกว่า 2,260 ใบ หรือประมาณ 9.07 แสนบาท รวมการคืนตัวทั้ง 2 แบบ รวม 4,848 ใบ มูลค่ากว่า 2.44 ล้านบาท

กมธ.เหมืองแร่เร่งตรวจเชื้อโควิด

นายประทวน สุทธิอำนาจเดช ส.ส.ลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมการธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมชัย สีสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมาร่วมประชุม กมธ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน ติดโควิดว่า นายสมชัยได้แจ้งมาแล้วกำลังไปตรวจซ้ำอีกรอบ ขณะที่ กมธ. จำนวน 26 คน ทั้ง ส.ส. เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานใน กมธ. ได้พากันมาตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลแล้ว ในการประชุม กมธ.วันที่ 1 เมษายนนั้น นายสมชัยอยู่ร่วมประชุมด้วยไม่นาน และเชื่อกันว่าติดโควิดวันที่ 6 เมษายน จึงคิดว่านายสมชัยน่าจะติดเชื้อวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 2 เมษายน ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นหากผลการตรวจหาหรือของ กมธ. ทุกคนแล้ว ผลออกมาเป็นลบ ก็แสดงว่า นายสมชัยติดเชื้อหลังวันที่ 1 เมษายน

ขณะที่นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กว่าติดโควิด โดยระบุว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 เม.ย.ได้ทราบผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก การสอบสวนโรคน่าจะได้รับการจากทางสาธารณสุขร่วมกับกลุ่มเพื่อน เมื่อคืนวันที่ 4 เม.ย.

ผู้ว่าฯรพท.-ชรก.ยธ.ติดโควิด

รายงานข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ได้รับการยืนยันต่อมาว่าผลตรวจเป็นบวก จึงได้เข้ารับการรักษามาตามขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างกรรวบรวมข้อมูลใหม่ไต่สวนหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่อาการผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคดีอาญา 6 ถนนรัชดาภิเษก ติดเชื้อโควิดและเดินทางมาศาลอาญาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. โดยไปทีบดลิ่งที่ 814, 909 และ 704 เพื่อไปตรวจโควิดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ทราบผลวันที่ 8 เม.ย. และกำลังรอผลตรวจรอบที่ 2

แหล่งข่าวระบุว่าอาการดังกล่าวติดจากเพื่อนที่ไปย่านทองหล่อ มีอาการเลยมาที่ทำงานเพื่อฝากงานอัยการในกองให้มาศาลแทนแล้วไปตรวจผลพบเชื้อจึงเข้ารักษาใน รพ. ทำให้ตอนนี้อยู่การในกองประจำสำนักงานคดีอาญา 6 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงเนื่องจากรับประทานอาหารร่วมกัน ขณะที่สำนักงานอัยการกองคดีอาญาทางกอง 6 ประสานทางศาลอาญาเพื่อขอเลื่อนคดีเนื่องจากบุคลากรทางกองคดีอาญา 6 มีจำนวนน้อย และขณะนี้กำลังใจไม่ดี โดยมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วศาลอาญาแล้ว

นายสุริยัณฑ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ซึ่งแจ้งว่ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล กรณีดังกล่าวสำนักงานอัยการผู้พิพากษาภาค 1 รายงานมาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส สำนัการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว โดยสำนักงานศาลยุติธรรมประสานให้ข้าราชการดังกล่าวจัดทำโมเดลไลน์พร้อมให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนโรคกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ส่วนบุคลากรขณะนี้อยู่ปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ รวมถึงกักตัวผู้มีความเสี่ยง

‘หมอศิริราช’ก็ติดเชื้อรวม 2 ราย

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่ รับแจ้งว่ แพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราช สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด 1 ราย และแพทย์ประจำบ้านต่ออด ภาควิชาวิสัญญีวิทยาดัดโรคโควิด-19 1 ราย รวม 2 ราย เบื้องต้นจากการสอบสวนโรคทราบว่าติดเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว และได้เข้ามารักษาโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. และพบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 2 ราย ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มบุคลากรและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 รายดังกล่าว และได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

- 1.รับแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ตัวในโรงพยาบาลทันที ในวันที่ 8 เมษายน 2564 2.ตรวจคัดกรอง NP swab กลุ่มบุคลากรที่เข้าช่วยความเสี่ยงสูงและปานกลาง และให้หยุดการปฏิบัติงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 3.ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 ราย) กรณีที่ยังเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชจัดให้อยู่ในห้องผู้ป่วยแยกโรค กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกทางโรงพยาบาลจะติดต่อ เพื่อให้เข้ารับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลต่อไป 4.ให้บุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดแพทย์ที่ติดเชื้อมีทั้ง 2 ราย รายงานตัวที่ Staff Center โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

กักกลุ่มงานเลี้ยงหลักสูตรดิจิทัลฯ

กรณีมีเอกสารจากหลักสูตร Digital Transformation For CEO#3 จากเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคัดกรองตัวดังกล่าวและอยู่ในงานเลี้ยงตอนค่ำ ไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 และกักตัวเองเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากมีพ่อของดาราสาวชื่อดังไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ฟ้าผ่า และผลตรวจระบุติดเชื้อ จากนั้นมีผู้เข้าร่วมสังสรรค์ติดเชื้อมาอย่างน้อย 3 คน แต่ปรากฏว่าได้มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว พบว่ามีเจ้าของสื่อชื่อดังเดินทางไปเป็นประธานเปิดตัวหลักสูตร พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลายวงการเข้าร่วมงานจำนวนมาก จนล่าสุดเกิดการตั้งคำถามว่า ภายในงานดังกล่าวได้มีมาตรการคัดกรองโควิด-19 หรือไม่ เพราะปรากฏภาพผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย และไม่มีการเว้นระยะห่าง มีการดื่มกินสังสรรค์โดยปราศจากการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.นั้น

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณผู้จัดงานที่มีความรับผิดชอบเรียกผู้ร่วมงานเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค ต้องยอมรับว่า

จากข้อมูลและภาพ งานมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ เพราะมีรายงานว่ามีโมโนผู้ติดเชื้อบางคนมีกิจกรรมนี้อยู่ในโมโนด้วย และจะกลายเป็นงานหนักของทีมควบคุมโรค

"ปัจจัยสำคัญภาวะระบาดโควิด-19 ในรอบนี้ เกิดจากการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะในที่แคบและอากาศปิด เช่น งานเลี้ยง สังสรรค์ อีเวนต์ ตัวอย่างการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในที่ที่กรุงเทพฯ 4 เหตุการณ์ ติดเชื้อมีถึง 42 คน หรือร้อยละ 63.6 จากผู้ร่วมงาน 66 คน" นพ.รุ่งเรืองกล่าว

กมธ.จ่อเชิญ 2รมต.แจงดัดโควิด

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กม. พรรคพลังประชารัฐ (พชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.เปิดเพียงกรณีรัฐมนตรี 2 คนเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ จนติดเชื้อโควิด-19 ว่า กมธ.จะเชิญรัฐมนตรีทั้ง 2 คนที่ปรากฏชื่อเข้ามาชี้แจงใหม่ในหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเปิดใหม่เป็นกฎหมาย หากปิดเมือง ปกปิด ถือว่ามีความผิด ได้รับโทษทั้งจำและปรับ และไม่สามารถอ้างเอกสิทธิ์ ส.ส.คุ้มครองได้ ส่วนตัวส่งยักกระทรวงสาธารณสุขไม่บังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้

นายสิระกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมีหลักฐานภาพถ่ายรัฐมนตรีทั้ง 2 คนที่เข้าไป ได้รับมาจากแหล่งเชื่อถือได้ พร้อมระบุว่าที่ชัดเจน กรณีนี้ไม่ต่างจากกรณีเชื้อใน จระเยย ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีตำรวจ สน.ทองหล่อ ติดโควิด รวมถึงตำรวจให้เปิดสถานบันเทิงได้อย่างไร หากไม่มีใบอนุญาตแล้วมีรัฐมนตรีเข้าไปเที่ยวจริง เท่ากับสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมาย แต่ถ้าเป็นสถานที่ถูกกฎหมาย สามารถเที่ยวได้ เพราะเป็นสถานที่ผ่อนคลาย แต่ยังคงต้องดูว่าเปิดเกินเวลา มีใบอนุญาตหรือไม่

ตำรวจติดเชื้อโควิดหลายโรงพัก

พล.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบ.ชน. ในฐานะโฆษก บชน. เปิดเผยว่ามีตำรวจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ สน.ทองหล่อ 11 นาย กักตัว 25 นาย ส่วน สน.อื่นๆ มีตำรวจติดเชื้อโควิดหน่วยละ 2 นาย คือ ฝ่ายสืบสวน บก.น.5 ฝ่ายสืบสวน บก.น.7 และ บก.จร. ส่วนตำรวจติดเชื้อโควิดหน่วยละ 1 นาย คือ สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.บางโพธิ์ทาง สน.พญาไท สน.บางรัก สน.หลักสอง สน.เพชรเกษม และศูนย์ฝึกอบรม บชน.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผย

ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ธำเนอเนนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งกำลังครั้งหนึ่ง ปฏิบัติราชการ ณ ที่พัก โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบ มิให้ประสิทธิผลการทำงานลดลง ส่วนตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 เมษายน เวลา 12.00 น. จำนวน 42 ราย แบ่งตามสังกัด ดังนี้ บชน. 18 ราย, สตม. 7 ราย, บช.สอท. 1 ราย, บช.สันติบาล 1 ราย, ก.ตร. 1 ราย, สื่อสาร 1 ราย, บช.ภ.1 1 ราย, บช.ภ.5 8 ราย, บช.ภ.7 1 ราย, ทว. 1 ราย, รพ.ตร. 1 ราย, ข้าราชการบำนาญ 1 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวแล้ว และมีการตรวจและกักตัวผู้ใกล้ชิดทั้งหมดแล้ว ตามมาตรการของ ศบค.

ไม่พบตร.ดูแลกิจการเมืองเที่ยว

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์ภทตรา ผบ.ชน. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จจร. ปฏิบัติราชการ บชน. เรียก พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 และ พล.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผก.สน.ทองหล่อ ประชุมกรณีเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ หลังประชุมบริหาร บชน. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พล.ต.ท.ภักดิ์กล่าวว่า มีตำรวจสังกัด บชน. ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 24 คน บก.น.1 จำนวน 1 ราย, บก.น.5 จำนวน 15 ราย, บก.น.6 จำนวน 1 ราย, บก.น.7 จำนวน 2 ราย, บก.น.9 จำนวน 2 ราย, บก.จร. จำนวน 2 ราย และ ศฝร. จำนวน 1 ราย มีการกักตัวตำรวจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง 15 ราย ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องออกตรวจสถานที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานบริการ รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมงานที่สัมผัสใกล้ชิดในห้างดังกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

“สำหรับคลัสต์ที่ยังปรากฏตามสื่อต่างๆ วามีตำรวจไปดูแล่นกการเมืองที่มาเที่ยวสถานบริการนั้น เบื้องต้น ผบก.น.5 และ ผกก.สน.ทองหล่อตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีตำรวจในสังกัดไปทำหน้าที่ดูแลกการเมืองแต่อย่างใด ถ้ามีพยานหลักฐานว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องขอให้แจ้งมายัง บข.น. หรือ บก.น. 5 เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะแจ้งให้ได้รับทราบต่อไป” พล.ต.ท.ภักดีพงศ์ถาว

พล.ต.ท.ภักดีพงศ์ถาวว่า สั่งการให้ ผบก.น.5 และ ผกก.สน.ทองหล่อ พิจารณาดำเนินคดีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานบริการ หรือสถานประกอบการ ได้แก่ คริสตัล คลับ และเอมเมอรัลคลับ พิจารณาคำเนินคดีว่าอาจมีความผิด พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนการจัดงานเลี้ยงในโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 ให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคลัสต์ที่ปรากฏเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคล เตรียมเรียกผู้แทนโรงแรมและผู้จัดงานเลี้ยงมาพบพนักงานสอบสวนผู้เข้าร่วมอาจมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

ปิดโรงพักรตนาธิเบศร์ล้น197นาย

พ.ต.อ.เมฆนท นามวีญ ผกก.สภ.รัตนธิเบศร์ จนนทบุรี เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำโรงพักทุกนายเป็นการด่วนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังมีนายตำรวจระดับรอง ผกก.ติดเชื้อโควิด-19 มาจากคับดังย่านทองหล่อ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเร่งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำโรงพักทุกนายช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้ทางโรงพัก สภ.รัตนธิเบศร์ ต้องปิดให้บริการโรงพักเป็นการชั่วคราว หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดอยู่ในสภาวะเสี่ยงติดเชื้อจะให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ใกล้ชิดหากได้เดินทางมาติดต่อราชการที่ สภ.รัตนธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ถึงวันที่ 7 เม.ย. รีบไปตรวจหาไวรัสโควิด-19 โดยด่วน

นพ.สุฤษดิ์เดช เจริญไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในกรณีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนธิเบศร์ ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสต์เตอร์ทองหล่อ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 เม.ย. โดยได้ประสานกับทางสาธารณสุขอำเภอส่งกำลังเข้าเก็บตัวอย่างเชื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 197 คน ขอความร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง สภ.รัตนธิเบศร์

ตร.โรงพัก-ตม.สระแก้วติดเชื้อ

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา ผู้ว่าสระแก้ว เปิดเผย

ว่า สระแก้วมีผู้ติดเชื้อ 14 ราย เป็นหญิง 8 ราย ชาย 6 ราย รวมสะสม 42 ราย เป็นการติดเชื้อเชื่อมโยงคลัสเตอร์คลับย่านทองหล่อ 37 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 44 ราย

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ได้รับรายงานจาก สภ.เมืองสระแก้ว ว่ามีตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว ติดเชื้อโควิด-19 จากการไปร่วมงานเปิดตัวคัปปิงกลางเมืองสระแก้ว และได้เดินทางไปแต่งงานที่ อ.นาทอง จ.บุรีรัมย์ กระทั่งทราบข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19 ในคัปปิงกล่าวจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จนพบว่าติดเชื้อโควิด

พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.สระแก้ว ยังได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจหยุดปฏิบัติหน้าที่ และกักตัวเฝ้าดูอาการ ภายหลังตำรวจ ตม.สระแก้ว ไปเที่ยวสถานบันเทิงคริสตัลคลับ ย่านทองหล่อ และติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ ตม.สระแก้ว 17 คน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และพักกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนที่ จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย

‘บิ๊กตุ๋’สั่งเตรียมรพ.สนาม3พันเตียง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม โดยทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันได้จัดเตรียมพื้นที่หน่วยทหารจำนวน 10 แห่ง พร้อมบุคลากรแพทย์ทหาร สนับสนุนจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวนกว่า 3,000 เตียง ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ทั้งนี้ ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างทำการสำรวจเพิ่มเติม

อย.ยัน14บริษัทขอขึ้นใช้วัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า อย.ไม่เคยปิดกั้นการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชน เช่น รพ.เอกชน บริษัทเอกชน นำเข้าวัคซีนเพื่อบริการฉีดให้กับประชาชน ขณะนี้มี 14 บริษัทเอกชนที่เข้ามาติดต่อ อย. เพื่อขอนำเข้าและขึ้นทะเบียนวัคซีน แต่มีเพียง 4 รายที่ส่งเอกสารมา และ อย.ได้อนุมัติไปแล้ว 3 ราย คือ 1.วัคซีนแอสตราเซนเนกา นำเข้าโดยบริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด 2.วัคซีนโคโรนาแวกซ์ โดยบริษัท ชิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม (อก.) และ 3.วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท เจนเซน-ซีแลค จำกัด ส่วนรายที่ 4 คือ วัคซีนบาร์ด ประเทศอินเดีย โดยบริษัทไบโอเจนเทค ยังรอเอกสารผลการทดลองวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3 อยู่ ฉะนั้นอีก 10 ราย เชิญชวนให้มาส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน วัคซีนโมเดิร์นนา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์ม า วัคซีนซีโนฟาร์ม วัคซีนสปุตนิกวี มาติดต่อแต่ยังไม่ยื่นขึ้นทะเบียน

รพ.ปิดผูกขาดนำเข้าวัคซีน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้เกิดความสับสนว่ารัฐบาลผูกขาดการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ที่ผู้ผลิตเพียงไม่กี่บริษัท และยืนยันว่ารัฐบาลปิดกั้นไม่ให้เอกชนนำเข้าวัคซีนนั้น รัฐบาลขออย่าไม่ได้ผูกขาดการจัดซื้อวัคซีนเพียงบางบริษัท และไม่ปิดกั้นเอกชนจะนำเข้าวัคซีน ทุกฝ่ายต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน ขณะนี้ความต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากทั่วโลกมีสูงกว่าความสามารถในการผลิต หรือดีมานด์มากกว่าชีพหลาย ตลาดเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อ ผู้ผลิตทุกรายผลิตเพื่อส่งให้ประเทศต่างๆ ที่ทำการสั่งซื้อไว้เท่านั้น ทุกประเทศทั่วโลกมียอดจองวัคซีนโควิด-19 รวมสูงถึง 9,600 ล้านโดส เพราะหลายประเทศมีคำสั่งซื้อสูงกว่าจำนวนประชากร 2-3 เท่าตัว ขณะนี้ยอดวัคซีนที่มีการฉีดแล้วอยู่ที่ 658 ล้านโดส แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตยังต้องผลิตตามยอดคำสั่งซื้อของรัฐบาลประเทศต่างๆ อีกจำนวนมาก ส่วนรัฐบาลได้นำเข้าวัคซีนจากบริษัทคือ ชิโนแวคและบริษัทแอสตราเซนเนกา แต่มีความพยายามจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดการผลิตของบริษัทตามข้อมูลข้างต้น

(อ่านต่อหน้า 16)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ต่อจากหน้า 15

กัก'วปอ.'

น.ส.ไตรศุลีกล่าว ว่า วัคซีนจากผู้ผลิตทุกราย ขณะนี้เป็นการใช้แบบกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use) หากเกิดอะไรขึ้นจากการใช้วัคซีนกับประชาชนรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ถือว่าวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ ยังไม่มีประเทศใดที่ให้อำนาจวัคซีนที่รัฐบาลต้องระมัดระวัง เมื่อกระจายการสั่งซื้อไปยังเอกชนแล้วอาจต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุมไม่ให้เกิดปัญหาว่าประชาชนได้รับวัคซีนปลอมรัฐบาลไม่ซัดซื้อเอกชนนำเข้า แต่ปัญหาอยู่ที่ความต้องการวัคซีนทั่วโลกมีสูงกว่าความสามารถในการผลิต ทำให้เอกชนหาวัคซีนไม่ได้ ขณะเดียวกันผู้ผลิตวัคซีนหลายรายก็ไม่ขายให้รายย่อย

สปสช.ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจฟรีทุกสิทธิ

นพ.เจด็จ ธรรมธัชชอริ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ไม่ว่าจะใช้สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อกับผู้สัมผัสผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช.ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนั้น สปสช.ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมภาคโรงพยาบาล (รพ.) เอกชนระบุว่า รพ.เอกชนทุกแห่งยินดีให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล (อ่านรายละเอียด น.12)

สร.ชี้'ปลวกแตกรัง'ควบคุมยาก

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าวประเด็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขณะนี้มีการระบาดที่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิงแพร่กระจายไปหลายจังหวัด คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการควบคุมโรค และใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้ทุกคนระวังอุบัติเหตุและการแพร่เชื้อของโควิด-19 ปีนี้ประเทศไทยอนุญาตให้มีการเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก นักวิชาการก็คาดว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อขึ้นมา

ได้ ตั้งสมมุติฐานไว้หลายสมมุติฐานว่า จะพบผู้ป่วยในหลักหมื่นราย สธ.ไม่ได้อยากเห็นตัวเลขนั้น จึงต้องออกมาตรการต่างๆ

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การระบาดจากสถานบันเทิง ฝนบาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด ทั้งนี้ สธ.ได้เสนอต่อ คคค.ในการปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ฝนบาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบอบนวด จำนวน 41 จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน กิจกรรมอื่น เช่น ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านนวดเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย ยังดำเนินการได้ แต่มีมาตรการป้องกันโควิด-19 หากพบติดเชื้อที่ใด สามารถสั่งปิดสถานที่นั้นได้อย่างน้อย 14 วัน แต่หากพบในหลายแห่งอาจพิจารณาปิดทั้งจังหวัดได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าการระบาดครั้งนี้หนักสุดในประเทศไทยหรือไม่ นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า หนักสุดหรือไม่เกิดขึ้นคนละแบบ การระบาดครั้งแรกสุดในช่วงต้นของปี 2563 พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย ต่อมาระบาดใน จ.สมุทรสาคร เมื่อปลายปี 2563 เกิดขึ้นในรูปแบบ "รังปลวก" สามารถเข้าไปควบคุมใช้มาตรการกักตัวแบบแอตแลนติกได้ แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นการระบาดแบบ "ปลวกกระจาย" ถือว่าควบคุมยากที่สุดเพราะจําจับไม่อยู่

"เชื่อว่าในรายจังหวัดสามารถควบคุมได้ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ที่น่าเป็นห่วงคือในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่าจะใช้ระยะเวลาควบคุมนานขึ้นเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ไม่เชิงควบคุมหรือไม่" ปลัด สธ.กล่าว

ลิเกนครสวรรค์ติดเชื้อ-เร่หลายจว.

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่านครสวรรค์ แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย อายุ 54 ปี เป็นชาย อสม.แสง และยังคงผลการตรวจเชื้อเพื่อร่วมคณะลิเก 28 ราย ผู้ที่ติดเชื้อรายนี้ เดินทางไปหลายจังหวัด เช่น จ.อุทัยธานี ชัยนาท อีกลหลายแห่งใน จนครสวรรค์ และเที่ยวนำตกแก่งของใน จ.พิษณุโลก ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3-4 จังหวัดทราบแล้ว

สสจ.เชียงใหม่รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 36 ราย หลังจากก่อนหน้านั้น 11 ราย ทำให้ จ.เชียงใหม่มีผู้ป่วยสะสมในรอบ 3 นี้ รวม 47 ราย ส่วนที่ จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย ที่ จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย

สารคามเที่ยวผับกทม.ติดเชื้อ

นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เผยพบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีประวัติสัมผัสกลุ่มสถานบันเทิงใน กทม. ส่วนนายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่า

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

อุบลราชธานี แดงลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (รอบ 3) ระลอกใหม่ 6 ราย เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี โดย 4 คน มีประวัติความเสี่ยงจากสถานบันเทิง กทม.เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน ส่วนอีก 2 ราย สัมผัสจากเพื่อนที่เดินทางมาจาก กทม. 1 ราย ส่วนอีก 1 ราย ติดเชื้อจากการไปร่วมงานมอเตอร์ไซค์

ที่ จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่ม 1 ราย เป็นชาย วัย 69 ปี มีบ้านติดกันกับบ้านที่มีผู้หญิงอายุ 28 ปี ชาว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีประวัติเดินทางมาจากฟัซทองหล่อมาร่วมเชื้อติดแม่วัย 59 ปี และหลานชายวัย 14 ปี ที่ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้

นพ.สมชาย ไซดี ปิยะวีร์เวลา นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น แดงลงข่าวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มอีก 9 ราย รวมยอดสะสม 25 ราย ส่วนคาราหม่ม นายอิติ มหาโยธารักษ์ หรือเบงค์ ฮอร์โมน ติดเชื้อโควิด-19 โดยวัน 5 เม.ย.ที่ผ่านมาก ได้เดินทางมาขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิด โดยมีผู้ที่เข้ารับเลือกการเกณฑ์ทหารรวมทั้งผู้ติดตามจำนวนมาก ขณะที่ยกมณฑลทหารบกที่ 23 ฉายศรีพืชมงคล ได้เปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมด กักตัว 14 วัน

นนทบุรีแจ้งติดเชื้อ 26 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยัน 33 ราย เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โดยตรง 26 ราย เป็นหญิง 20 ราย เป็นชาย 13 ราย ภูมิสำเนา อ.เมืองนนทบุรี 9 ราย อ.บางบัวทอง 8 ราย อ.ปากเกร็ด 7 ราย อ.บางใหญ่ 6 ราย อ.บางกรวย 3 ราย แหล่งติดเชื้อสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กทม. 23 ราย The moon bar 3 ราย และอื่นๆ อีก 7 ราย ส่วนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จ.ราชบุรี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชาย อายุ 29 ปี อาชีพบอดีการ์ด ติดตามนายจ้างดูแลสถานบันเทิง ในเขต กทม. และอีกรายเป็นชาย อายุ 42 ปี ไปเที่ยวผับย่านเอกมัย

ส่วน สสจ.นครปฐม รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 64 หญิงไทย อายุ 32 ปี อ.บางปะอิน เป็นข้าราชการที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี เดินทางไปสถานบันเทิงย่านเอกมัย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ส่วนสำนักงาน สสจ.กาญจนบุรี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นชายอายุ 31 ปี เป็นครูพลศึกษา สอนที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่ จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย ประกอบด้วย อ.เมืองชลบุรี 18 ราย อ.ศรีราชา 12 ราย

อ.บางละมุง 4 ราย อ.พนัสนิคม 2 ราย อ.บ้านบึง 1 ราย และ อ.พานทอง 3 ราย และระลอกตรวจอีก 510 ราย และศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สุพรรณบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นชาวอำเภอเมือง นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าฯตราด กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นชาวตราด ทำงานในบริษัท ประกันชีวิตที่ไม่สัมฤทธิ์ จ.สระแก้ว และไปเที่ยวในสถานบริการ

จังหวัดภูเก็ตสั่งปิดสถานบันเทิง

นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าฯภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2564 มีการพิจารณาคำสั่งจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดสถานบันเทิง ประเภท สถานบริการ ผับ บาร์ จำนวน 3 แห่ง เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน ประกอบด้วย 1.ร้านคาเฟ่ เดลมา ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ 2.ร้านอัลลิสัน ตั้งอยู่ อ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และ 3.ร้านเชลเทอ ตั้งอยู่ อ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และยังได้สั่งปิดสถานบันเทิงทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

น.ส.อารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (8 เม.ย.) มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้อยอดผู้เสียชีวิตสะสม เป็น 3 ราย

อียูยันแอสตราเกิดล้มเหลว

รอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานการแพทย์แห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) แดงลงเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ว่า เป็นไปได้ที่วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกาที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมีส่วนเชื่อมโยงกับปัญหาการเกิดลิ่มเลือดในร่างของผู้ได้รับวัคซีน หลังได้รับรายงานทางการแพทย์ระบุว่า ในจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวในพื้นที่อียู (อีอีเอ) รวม 34 ล้านโดส พบเกิดปัญหาลิ่มเลือดในสมอง 169 คน พบมากที่สุดในกลุ่มสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ลงมา และพบในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการฉีด ทำให้สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาลิ่มเลือดผสมกับปัญหาเกล็ดเลือดต่ำขึ้นในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาภายใน 2 สัปดาห์หลังการฉีด อย่างไรก็ตาม ทางอีเอ็มเอยืนยันว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการฉีดวัคซีนตัวนี้มีมากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดสูงกว่า ที่อัตราส่วน 4 คนในทุกๆ 10,000 คนเท่านั้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓



ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : ดร.สาริต ปิตุเศษะ รมช.สาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงทางการพยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ” จัดโดย ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี โดยมี นพ.ศุภศิเดช เจริญไชย รอง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓



ขับเคลื่อน : อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซบมั้นใจ ด้วยมาตรฐาน” ระหว่าง ดร.อรรถกาศินุญเรือง ปธ.กก.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และภาคีรัฐภาคเอกชน 23 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ โรงแรมรามารการ์เด็นส์